



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'บาทแข็ง' ฟันพิษส่งออกสินค้าเกษตรอ่วม	กรุงเทพธุรกิจ
2. เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: ทูเรียนไทยโกอินเตอร์เพิ่มขึ้น	มติชน
3. คอลัมน์: ท้าวทิศ ถิ่น ส.ป.ก.: ส.ป.ก.เดินหน้าขับเคลื่อนMega Farm นำร่องพื้นที่...	แนวหน้า
4. กษ.จัดทีมเดินสายฟังความเห็นชาวประมง	แนวหน้า
5. เครือข่ายมะพร้าวขงตั้งร.กะทิ	มติชน
6. 'กฤษฎา'ปลื้มผลงานลดปัญหาปากท้องเกษตรกร	ไทยโพสต์
7. 'นคร'เผย'สมคิด'ไม่พอใจ เหตุเสียเก้าอี้ ศก. ให้ 'ปชป. - ภท.'	สยามรัฐ
8. เจอ'ไม้แข็ง'ทวงเงินหาเสียง 'สามมิตร'ยอมสงบ โพลโครตเบื้อ'การเมือง	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. ปักหมุดต้นนโยบายพรรค	ไทยรัฐ
10. สามมิตรไล่บี้ 'กปปส.' คายรมต.มีแค่ 11 แต่ยึด2เก้าอี้	ข่าวสด
11. ชู'ศาสตร์พระราชา'ขึ้นเวทีประชุมFAO	เดลินิวส์
12. ปูด'อนุชา'ถูกเขี่ยทิ้งกปปส.หักหลัง	คมชัดลึก

\*\*\*\*\*

# 'บาทแข็ง' ฟันพิษ ส่งออกสินค้าเกษตรอ่วม

## ● ยูพีเอ็น พงษ์ก่อง กรุงเทพธุรกิจ

สถานการณ์ค่าเงินแข็งค่านำภูมิภาคและไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของประเทศ กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่มีสัดส่วนต่อจีดีพีสูงถึง 70% และการส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรดูเหมือนจะเป็นด่านแรกที่ได้รับผลกระทบทันที

คึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก กล่าวว่า เงินบาทที่แข็งค่าทำให้เมื่อแลกเงินกลับมาเป็นเงินบาทจะมีมูลค่าลดลง ทำให้การแข่งขันการส่งออกลำบาก เนื่องจากคู่แข่งของไทยคือบราซิลที่เงินเรียลอ่อนค่ามาก ประมาณ 3-5% ส่วนค่าเงินในตลาดส่งออกหลักทั้งเงินเยนของญี่ปุ่น เงินยูโรของสหภาพยุโรป (อียู) ก็อ่อนค่า ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดนี้สวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

หากรัฐบาลไม่มีมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินบาท เป็นไปไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกปีนี้ อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับค่าเงินบาทเพราะไม่ได้กับการส่งออก ในเบื้องต้นสภาพการค้าแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และหากต้องไปหารือกับรัฐบาลสมาคมก็พร้อมให้ความร่วมมือ

สำหรับการส่งออกไก่คาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ 8.9 แสนตัน ซึ่งในช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านม จากปัจจัยกรณีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดที่จีน ทำให้เนื้อสุกรราคาสูงขึ้นจนดึงราคาเนื้อไก่สูงขึ้นตาม

สมศักดิ์ ปรีดีธยานัย นายสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกทำได้เพียงการซื้อประกันความเสี่ยงเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับมูลค่าการส่งออกในภาพรวม การแก้ไขปัญหาคือต้องมาจากนโยบายหรือมาตรการของรัฐบาล ธนาคาร



“หากรัฐบาลไม่มีมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินบาท เป็นไปไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกปีนี้”  
คึกฤทธิ์ อารีปกรณ์

แห่งประเทศไทย (ธพท.) จะส่งมอบบาทในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งต้องทำโดยเร็ว

ขณะที่ผลผลิตกุ้งของไทยประมาณ 80-90% จะส่งออก การแข่งขันส่งออกกุ้งในตลาดสหรัฐลำบากมาก เนื่องจากกุ้งอินเดียและเวียดนามมีราคาต่ำกว่า เมื่อต้องมาเผชิญกับเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะที่ค่าเงินเวียดนามและอินเดียยังอ่อนอยู่ การแข่งขันการส่งออกกุ้งไทยยิ่งแยกลงไปอีก

หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย

ชัยยงพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในประเทศ 100% และกว่า 90% เป็นการผลัดเพื่อส่งออก ดังนั้น เงินบาทที่แข็งค่าจึงกระทบกับอุตสาหกรรมยางพาราอย่างหนัก รัฐบาลต้องแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลให้เงินบาทเป็นแบบนี้ การที่เงินไหลเข้า การลงทุนไหลเข้า ไม่ได้ส่งผลดีกับสภาพเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจภายในของไทยยังไม่ดีพอที่จะรองรับเงินลงทุนเหล่านี้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นที่จีน แต่รัฐบาลสามารถรับมือได้ ดังนั้นไทยต้องศึกษาและรีบแก้สถานการณ์โดยเร็ว

## จริญญา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวว่า กำลังจับตาค่าเงินบาทที่แข็งค่าอยู่ที่ 30.85 บาทต่อดอลลาร์จะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรอย่างไรบ้าง ซึ่งในเบื้องต้นต้องวิเคราะห์เป็นรายสินค้า ไม่สามารถมองเป็นภาพรวมได้ เพราะสินค้าเกษตรบางชนิดไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออก หรือบางชนิดที่ผลิตเพื่อส่งออกแต่มีคู่แข่งน้อยจึงไม่ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม กรณีค่าเงินที่แข็งอยู่ 30.85 บาทต่อดอลลาร์นั้นต้องพิจารณาด้วยว่าจะยืนอยู่ในระดับนี้นานแค่ไหน เนื่องจากสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะขายล่วงหน้า ซึ่งผู้ส่งออกสามารถประเมินสถานการณ์และสามารถประกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบได้

“สินค้าเกษตรและอาหาร แม้จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า 100% อีกทั้งปัจจุบันการส่งออกสินค้าเหล่านี้จะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าสถานการณ์ผลกระทบจะไม่รุนแรง โดย สศก.จะประเมินอีกครั้งให้ครอบคลุมไปถึงสงครามทางการค้า และสงครามตะวันออกกลางด้วย”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15086 หน้า : 8 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: ทูเรียนไทยโกอินเตอร์เพิ่มขึ้น สศก. เชื่อมมันตลาดโต...



## ทูเรียนไทยโกอินเตอร์เพิ่มขึ้น สศก. เชื่อมมันตลาดโตต่อเนื่อง

ทูเรียน ราชอาณาจักรไทย ที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกทูเรียนไทยพบว่า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกทูเรียนในปีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว



นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกทูเรียนปี 2561 มีปริมาณการส่งออกทูเรียน 516,008 ตัน มูลค่า 35,333 ล้านบาท ในขณะที่การส่งออกทูเรียนปี 2562 ในช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 2562 ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 97.66% และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 103.51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องจากความต้องการบริโภคทูเรียนของตลาดจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการสอบถามผู้ส่งออก พบว่า ระบบการค้าขายทูเรียนผ่านตลาดค้าส่งค้าปลีก และการซื้อขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แบบส่งตรงถึงบ้าน มีแนวโน้มขยายตัวในตลาดจีนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 ผลผลิตทูเรียนเกือบทั้งหมดถูกส่งออกไปยังตลาดจีน

สำหรับทิศทางการส่งออกทูเรียนไทยในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตทูเรียนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จากการขยายเนื้อที่ปลูกของเกษตรกรรายเก่า และผู้ปลูกทูเรียนรายใหม่ ประกอบกับราคาทูเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีจากความต้องการบริโภคทูเรียนของตลาดจีน ดังนั้น เพื่อให้การส่งออกทูเรียนไทยเติบโตไปพร้อมกับตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้น เกษตรกรไทยควรผลิตทูเรียนให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทูเรียนประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะให้การส่งออกทูเรียนไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการบริหารจัดการทูเรียน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยจัดผสมผสานองค์ความรู้และองค์ความรู้ และการกระจายผลผลิตผ่านกลไกตลาดปกติ โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งใช้หลักการดำเนินงาน ให้จังหวัดบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเองในการบริหารจัดการผลผลิตภายในจังหวัด ดังนี้ 1. การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสู่การรับรอง GAP การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ รณรงค์แก้ไขปัญหามันทุเรียนด้วยคุณภาพ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ พัฒนาระบบการตรวจและติดสติ๊กเกอร์ขั้วทุเรียน เพื่อรับรองคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่ตกเกรด 2. การบริหารจัดการเชิงปริมาณ เน้นการสำรวจและจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ตัดทุเรียนอ่อน และการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้ส่งออก สหกรณ์การเกษตร ห้าง Modern Trade และการประชาสัมพันธ์ตลาดภายในประเทศ

“แม้ว่าตลาดส่งออกทูเรียนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่เกษตรกรควรปรับตัวโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตทูเรียนให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และได้มาตรฐานรับรอง GAP รวมทั้งมีการวางแผนการผลิตเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด และลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งเป็นการทำลายตลาด ทำให้ทุเรียนถูกตราค่า” เลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้าย



รหัสข่าว: C-190701020020 (1 ก.ค. 62/02:08)

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



# ส.ป.ก.เดินหน้าขับเคลื่อนMega Farm นำร่องพื้นที่คทช.'สุราษฎร์-โคราช'1,993ไร่



ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ หรือ Mega Farm Enterprise ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการผลิตทางการเกษตรจากเดิมที่เกษตรกรผลิตตามความคุ้นชินเปลี่ยนเป็นการผลิตที่มีการวางแผนการผลิตเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เปลี่ยนจากการผลิตที่ต่างคนต่างผลิตเป็นการผลิตแบบกลุ่มมีการรวมตัวกันในรูปสหกรณ์สร้างอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและการตลาด รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันคิดวางแผน ทำการผลิตจนถึงจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรในเรื่องผลผลิต ตลาดและราคา ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรมต้นกำเนิดงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำร่องใน 2 พื้นที่โครงการจัดที่ดิน

ทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่รวม 1,993 ไร่ โดยมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร เพื่อยกระดับระบบเกษตรกรรมไทยให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดเผยว่า โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ หรือ Mega Farm Enterprise เป็นโครงการที่เชื่อมโยงนโยบายการจัดทำแผนการผลิตภาค

การเกษตร (Agricultural Production Plan) ภายได้แนวทาง “การตลาดนำการผลิต” และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” (Mega Farm) เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เกษตรกร

สามารถลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีผลผลิตต่อพื้นที่มากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการประกอบด้วย พื้นที่ ส.ป.ก.ที่มอบ



ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายๆ แปลงในพื้นที่

อำเภอเดียวกัน

จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ส.ป.ก. จึงได้คัดเลือกพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบาย



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13944

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 70.86

Ad Value: 88,575

PRValue (x3): 265,725

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ทั่วทิศ ถิ่น ส.ป.ก.: ส.ป.ก.เดินหน้าขับเคลื่อนMega Farm นำร่องพื้นที่...

รัฐบาล (กทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมผืนใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรอยู่แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการ

วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ โดยมีพื้นที่ ส.ป.ก. เข้าร่วม 2 พื้นที่ คือ 1.โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (กทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 972 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. จัดที่ดินเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรมให้เกษตรกรจำนวน 114 ราย เนื้อที่ 726 ไร่ (ที่อยู่อาศัยระยะ 1 ไร่ แปลงเกษตรกรรมระยะ 5 ไร่) และแปลงเกษตรกรรมรวมเนื้อที่ 60 ไร่ และ 2.โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (กทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 1,021 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. โดยจัดที่ดินเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรมให้เกษตรกรจำนวน 85 ราย เนื้อที่ 510 ไร่ (ที่อยู่อาศัยระยะ 1 ไร่ แปลงเกษตรกรรมระยะ 5 ไร่ เช่นเดียวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และแปลงเกษตรกรรมรวมเนื้อที่ 30 ไร่ ทั้ง 2 พื้นที่นี้ เกษตรกรได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าพื้นที่จาก ส.ป.ก. และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรไทรทอง ส่วนพื้นที่จ.นครราชสีมา มีสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (กทช.) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง ส.ป.ก.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัยใน 2 พื้นที่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ ส.ป.ก. ลงนามไว้กับ 8 หน่วยงาน

สำหรับในส่วนที่ ส.ป.ก.ดำเนินการมีแผนการส่งเสริมเกษตรกร 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.การทำแผนแม่บทชุมชน และแผนพัฒนาอาชีพ โดย ส.ป.ก. จัดเวทีทำแผนแม่บทชุมชนใน 2 พื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าใจกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง รู้ถึงปัญหาและความต้องการ ซึ่งนำไปสู่การร่วมคิดกำหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ชุมชนสามารถเดินไปใน

ทิศทางที่ต้องการได้ นอกจากนี้ ส.ป.ก.ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้สหกรณ์ใน 2 พื้นที่จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เพื่อกำหนดกิจกรรมทางการเกษตรหลักในพื้นที่โครงการ การดำเนินงาน และการตลาด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรไทรทอง กำหนดด้วยหอมทองและผักเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (กทช.) กำหนดธุรกิจหลักคือผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และผักอินทรีย์

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาอาชีพ ส.ป.ก. ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางการใช้ตลาดนำการผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการผลิต GAP และอินทรีย์ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และกิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยงตลาด ส.ป.ก. ช่วยเชื่อมโยงตลาดให้กับสหกรณ์ตามแนวคิด “การตลาดนำการผลิต” โดยจับคู่ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สหกรณ์ เพื่อผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพส่งออกไปยังญี่ปุ่น โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เป็นประธานสักขีพยานเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ส.ป.ก. ได้จัดให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (กทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านเหนือ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้แทนซีพีและผู้แทนสภาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดในระดับต่างๆ และความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตแบบแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ส.ป.ก. ได้ทำ MOU กับตลาดไทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอีกด้วย

# กษ.จัดทีมเดินสายฟังความเห็นชาวประมง

นายคุณเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง และนายสาธิต เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง จัดทีมประมงจังหวัดลงพื้นที่ภาคตะวันออก (ตราด ระยอง และจันทบุรี) เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงปัญหาในการประกอบอาชีพประมงจากตัวแทนกลุ่มชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ในพื้นที่ประมาณ 200 คน พร้อมชี้แจงการดำเนินการของภาครัฐที่แก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือชาวประมงโดยไม่ปล่อยผ่าน

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวมีตัวแทนชาวประมงร่วมกันเสนอปัญหาสรุปได้ ดังนี้ ด้านกฎหมายประมง มีการเสนอให้ปรับแก้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และขอให้ยกเลิกกฎหมายบางมาตรา เนื่องจากมองว่าการออกกฎหมายที่ผ่านมาไม่มี

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯออกคำสั่งที่ 452/2561 ดึงกะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทำประมง และมีข้อสรุปในการแก้ไข พ.ร.ก.การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น 18 มาตรา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่างตัวบทกฎหมาย ประเด็นขาดแคลนแรงงาน โดยชาวประมงให้ข้อมูลว่าแม้จะอยู่ใกล้เขตชายแดนแต่ก็ยังขาดแคลนแรงงานประมง อีกทั้งยังมีความยุ่งยากในขั้นตอนการจ้างแรงงานที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงขอให้ใช้แรงงานกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ต่อไป และให้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมงตลอดทั้งปี ซึ่งประเด็นนี้ได้ชี้แจงต่อชาวประมงว่า เดิมภาครัฐได้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 กรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่ขณะนี้ได้แก้ปัญหาโดยนำเข้าแรงงานต่างด้าวในเรือประมงด้วยวิธี MOU เป็นการปกป้องตัวแรงงานและเจ้าของเรือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้แรงงานผิด

กฎหมาย และตัวแรงงานได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง โดยกระทรวงแรงงานทำ MOU แล้ว 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว ส่วนการจัดตั้ง One stop service บริเวณพรมแดนเรื่องแรงงานต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าดำเนินการได้หรือไม่

นอกจากนี้ ยังชี้แจงประเด็นการแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงและเครื่องมือวีเอ็มเอส (VMS) และเงื่อนไขเอกสารที่ปรับลดลงตามข้อเสนอของชาวประมงแล้ว พร้อมเร่งช่วยเหลือเรื่องการปิดสัญญาณ VMS กรณีเรือไม่ประสงค์ออกไปประมงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ประเด็นเรื่องอวนลากแมงกะพรุน อยู่ในขั้นตอนออกประกาศเพื่อให้ทำประมงได้ตามข้อเสนอ ประเด็นการซื้อ

เรือกิน ถ้าสุดท้ายจ่ายเงินชดเชยวงที่หนึ่งเข้าบัญชีชาวประมง 250 รายแล้ว เหลือเพียง 2 ราย ที่ต้องรอคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ส่วนประเด็นอื่นชาวประมงยังเสนอให้กำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง พื้นบ้าน พาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนระดับจังหวัด ซึ่งมอบหมายให้ประมงจังหวัดไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่อ โดยใช้กลไกการทำงานของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และให้ประมงจังหวัดลงพื้นที่สร้างความรับรู้และรับฟังความเห็นของชาวประมงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำปัญหาข้อเสนอแนะจากชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์มาพิจารณาหาแนวทางดำเนินการให้เหมาะสมตามบริบทกฎหมายต่อไป



## เครือข่ายมะพร้าวชงตั้งโรงกะทิ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากราคาผลผลิตมะพร้าวในจังหวัดราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เหลือผลละ 5 บาท มะพร้าวชงก็โลกริม (กก.) ละ 13 บาท ทางเครือข่ายพร้อมพูดคุยกับทีมเศรษฐกิจหรือทีมอเวนเจอร์ของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่จะมาบริหารงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า แนวทางที่จะต้องดำเนินการ คือ การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวจากภาพถ่ายดาวเทียมทั่วประเทศมีจำนวนมะพร้าวที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อตันที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความ เป็นจริง มากกว่าผลสำรวจเดิมที่ระบุว่า มะพร้าวที่ประจวบฯมี 8 ผลต่อตัน รวมถึงการคำนวณต้นทุนการผลิตมะพร้าวต่อผล โดยประเมินจากฐานปัจจัยการ

ผลิต ซึ่งมะพร้าวทั่วไปราคาไม่ควรต่ำกว่าผลละ 8 บาท สำหรับมะพร้าวอินทรีย์ไม่ต่ำกว่าผลละ 15 บาท โดยไม่นำราคามะพร้าวอินโดนีเซีย เวียดนามใช้อ้างอิงเนื่องจากคุณภาพต่างกัน

“ต้องมีใบกำกับการเคลื่อนย้ายมะพร้าวผล โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐรับรองเพื่อป้องกันมะพร้าวลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย การนำเข้า เช่น มะพร้าวผลน้ำกะทิแช่แข็งและมะพร้าวชงแช่แข็ง ต้องควบคุม เพื่อไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อน นอกจากนั้นต้องส่งเสริมให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว เช่น โรงงานกะทิผง โรงงานผลิตกะทิกล่อง โรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าว ใน อ.ทับสะแก และ อ.บางสะพาน ที่มีวัตถุดิบมาก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและให้ชาวสวนมะพร้าวร่วมถือหุ้น” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว และว่า หลังนำเสนอแล้ว จะให้โอกาสทำงานตามความเหมาะสม ถ้าไม่คืบหน้าชาวสวนจะเคลื่อนไหวต่อไป

# 'กฤษฎา'ปลื้มผลงาน ลดปัญหาปากท้องเกษตรกร

ภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั่วประเทศ 7,942,582 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างภาคการเกษตรของไทยยังเป็นไปแบบลุ่มๆ ดอนๆ ขาดความต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้ภาวะความยากจน รายได้ต่อหัวต่ำ การผลิตขาดประสิทธิภาพ เกิดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ภาคการเกษตรไทยอ่อนแอลงทุกวัน

ประเด็น "การปฏิรูปภาคการเกษตร" จึงถูกหลายฝ่ายหยิบยกมาพูดถึง เพราะต่างเชื่อว่าจะเป็นกลไกขจัดความเหลื่อมล้ำและฟื้นศักยภาพภาคการเกษตรไทยให้กลับมาเข้มแข็ง ซึ่งในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชุดที่เพิ่งหมดวาระลงไปแล้ว ก็ได้มีการหยิบหลายเรื่องมาเป็นภารกิจการขับเคลื่อนของรัฐบาลตั้งนั้น

ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่มาบริหารประเทศ ซึ่งแม้จะยังคงมีนายกรัฐมนตรีคนเดิม คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทบทวนว่าในช่วงสมัยของรัฐบาลที่ผ่านมาได้เกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับการปฏิรูปภาคการเกษตร และยังมีสิ่งไหนที่ยังต้องผลักดันกันต่อไป ซึ่งคนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ได้ดีที่สุดย่อมเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก "กฤษฎา บุญราช" เจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนั่งบริหารกระทรวงแห่งนี้ยาวนาน 1 ปี 6 เดือนเต็มๆ

นายกฤษฎายืนยันให้ฟังว่า รัฐบาลชุดที่ผ่านมาพยายามผลักดันการปฏิรูปภาคการเกษตรโดยยึดหลัก "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งผลจากการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ทำให้ปัญหาหลายอย่างได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมได้จากผลงานการแก้ปัญหาราคาลินค้าเกษตรที่สำคัญ

อย่างเช่น "ลินค้าข้าว" ผลกระทบสำคัญจากโครงการรับจำนำข้าว คือ การทำให้เกษตรกรเร่งการผลิตเพื่อนำข้าวเข้าโครงการโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ จนเกิดปริมาณข้าวล้นสต็อกและราคาตกต่ำ รัฐบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการเร่งระบายข้าวส่วนเกิน และดูแลการผลิตในฤดูกาลใหม่ให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จนสามารถดันราคาให้กลับมาสูงขึ้น เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ปัจจุบันตันละ 16,000 บาท จากราคาตันละ 12,781 บาท ในปี 2557

การแก้ปัญหาข้าวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์ไปถึงการแก้ปัญหา "ข้าวโพด" ที่เดิมประเทศไทยต้องเสียเม็ดเงินจากการนำเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อน "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา" เพื่อ



สนับสนุนชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 พร้อมทั้งประสานภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมรับซื้อและประกันราคาให้เกษตรกร ซึ่งผลที่ตามมาไม่

เพียงแต่จะสามารถ

ปรับลดพื้นที่การผลิตข้าวให้เกิดความสมดุล และทำให้ชาวนาที่ร่วมโครงการ 82,316 ราย มีรายได้ทดแทนเฉลี่ย 2,000-3,000 บาท/ไร่เท่านั้น

แต่ยังช่วยภาคเอกชนลดการนำเข้าและได้ข้าวโพดคุณภาพดี ราคาถูก มาใช้ผลิตอาหารสัตว์ได้พร้อมๆ กัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดการแทรกแซงราคา โดยไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐแม้แต่บาทเดียว และนี่ก็ยังไม่นับรวมกับผลพลอยที่ทำให้สามารถประหยัดน้ำสำหรับเพาะปลูกได้ถึง 700 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อบรอบการผลิตอีกด้วยเช่นกัน

"นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่เราเข้าไปดำเนินการ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไข่ไก่ ซึ่งที่ผ่านมาล้วนพบกับปัญหาราคาตกต่ำ ขณะที่รัฐบาลก็ยังยึดแนวทาง 'ตลาดนำการผลิต' เป็นหลักในการแก้ปัญหาเพื่อรักษาอุปสงค์ อุปทาน และราคา ให้เกิดเสถียรภาพ ควนับไปกับการใช้





มาตรการเสริมอื่นๆ เช่น การมอบเงินช่วยเหลือ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยในภาพรวมถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ราคาของสินค้าแต่ละประเภทกลับมากกระเตื้องขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของเรานั้น เดินมาถูกทางแล้ว”

นายกฤษฎากล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เข้าไปเร่งรัดแก้ไขปัญหาคือ ในภาคการเกษตร เช่น ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ตั้งแต่ปี 2542 หรือเกือบ 20 ปี สามารถไกล่เกลี่ยปัญหาให้สมาชิกได้แค่ 2.9 หมื่นราย จากยอดผู้มาลงทะเบียน 4.6 แสนราย มูลหนี้ 58,823 ล้านบาท โดยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุนฯ และตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจมาเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างเกษตรกรลูกหนี้กับสถาบันการเงิน จนปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกกว่า 3 หมื่นราย ยอดหนี้เงินต้นกว่า 6 พันล้านบาท และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบโดยไม่เสียวินัยการคลัง

อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นงานสำคัญ คือ การจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบ 2 ส่วน คือ 1.การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีการรับมอบที่ดินเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตั้งแต่ปี 2558-2562 รวม 126 พื้นที่ ใน 58 จังหวัด โดยจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำแล้ว 20 พื้นที่ ใน 7 จังหวัด รวม 14,126



ไร่ เกษตรกร 1,484 ราย

และ 2.ในส่วนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ที่ครอบครองโดยมิชอบรวม 443,889 ไร่ และถูกนำไปจัดสรรแล้ว 301,802 ไร่ โดยปัจจุบันมียอดรวมการจัดที่ดินในเขต ส.ป.ก. รวม 36.08 ล้านไร่ เกษตรกร 2.87 ล้านราย

“นอกจากนี้ยังมีงานสำคัญอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง, การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการผลักดันบทบาทของสหกรณ์ในการแก้ปัญหากฎหมาย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการวางพื้นฐานการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตทั้งสิ้น” นายกฤษฎากล่าว

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น แม้ในทางหนึ่งอาจมองได้ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ได้บรรลุถึงเป้าหมายการทำงานของตัวเองแล้วระดับหนึ่ง แต่ในระยะยาวยังอาจต้องถือว่าความสำเร็จเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินไปสู่เป้าหมาย “การปฏิรูปภาคการเกษตร” ที่แท้จริงในอนาคตเท่านั้น

หลังจากนี้จึงต้องจับตากันต่อไปว่า รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนเดิม จะสามารถสานต่อภารกิจเหล่านี้ไปในทิศทางไหน และอย่างไร.



เหตุเสียเก้าอี้ศก.ให้ 'ปชป.-ภท.'

'นคร'เผย'สมคิด'ไม่พอใจ

กทม.- นายนคร มาฉิม สมาชิกพรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการจัดสัมมนา ส.ส. และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่าตามที่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศว่าพรรคจะขับเคลื่อนตามอุดมการณ์ของพรรค ไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาประชาชน หลังได้รับการจัดสรรรัฐมนตรี ตามกระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ พาณิชย และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น หากรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ 7 คน บริหารงานในกระทรวงได้อย่างแท้จริง ก็เป็นเรื่องที่ดี

“พรรคควรจะได้รับรู้ได้ด้วยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ไม่เอาปีที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจจากพรรค และพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็น พรรคพวกหรือลูกน้องของตัวเอง ขณะเดียวกัน นายจรินทร์ คงจะเข้าใจว่าขณะนี้เกิดความระส่ำระสายในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เสียเปรียบน้ำ อันจะส่งผลให้การทำงานของรัฐมนตรี และรัฐบาลมีปัญหา”

นายนคร ระบุว่า นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยหาเสียงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะได้รับการยอมรับจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ส.ว.



นคร มาฉิม

หรือไม่หรือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ถึงเป็นสาระสำคัญ ลักแต่อ้างพอเป็นพิธี ให้ดูดีแต่ไม่เคยจริงจัง เหมือนกับที่เคยบอกว่า

ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ให้สืบทอดอำนาจ แต่สุดท้ายกลับมาสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ สืบทอดอำนาจ ที่เห็นอยู่

นายนคร ยังกล่าวถึงคำประกาศของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค มีความฝันจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกฯ คนต่อไป ตนได้ฟังแล้วก็รู้สึกทั้งมากก็ขอเป็นกำลังใจให้นะ แต่อย่าลืมว่าภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และสภาพการเมืองที่พรรค ปชป. เข้าไปร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่กำลังสืบทอดอำนาจเผด็จการ คสช.นั้น พรรคประชาธิปัตย์จะทำอะไรได้ และที่สำคัญนายเฉลิมชัยรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ถึง 6 เดือน หรือไม่

# เจอ'ไม้แข็ง'ทวงเงินหาเสียง 'สามมิตร'ยอมสงบ

## โพล'โคตรเปื้อ'การเมือง

### เจอ“ไม้แข็ง”ทวงเงินหาเสียง “สามมิตร”ยอมสงบ-โพล“โคตรเปื้อ”การเมือง

ผู้จัดการรายวัน360 - “สามมิตร” ยอมสงบ หลังถูก “ผู้ใหญ่” ในพรรค พปชร. จัด “ไม้แข็ง” กำราบ ถ้าจะออก ก็ให้คืนเงินหาเสียงให้พรรคด้วย เพราะช่วงเลือกตั้ง พรรคจ่ายให้ตลอด ทำให้ “สุริยะ” ยอมไปนั่ง รมว.อุตสาหกรรม แล้วให้ “สนธิรัตน์” นั่ง รมว.พลังงานแทน “ประชาธิปไตย” มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าได้ ขณะที่ซูเปอร์โพล ชี้ ประชาชน “โคตรเปื้อ” การเมือง ให้เวลา “รัฐบาลบิ๊กตู่” 1-2 ปี แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน แนะ สแกนทัพ ส.ส.ให้ดี [อ่านต่อหน้า | 4](#)

ผู้จัดการรายวัน360 - “สามมิตร” ยอมสงบ หลังถูก “ผู้ใหญ่” ในพรรค พปชร. จัด “ไม้แข็ง” กำราบ ถ้าจะออก ก็ให้คืนเงินหาเสียงให้พรรคด้วย เพราะช่วงเลือกตั้ง พรรคจ่ายให้ตลอด ทำให้ “สุริยะ” ยอมไปนั่ง รมว.อุตสาหกรรม แล้วให้ “สนธิรัตน์” นั่ง รมว.พลังงานแทน “ประชาธิปไตย” มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าได้ ขณะที่ซูเปอร์โพล ชี้ ประชาชน “โคตรเปื้อ” การเมือง ให้เวลา “รัฐบาลบิ๊กตู่” 1-2 ปี แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน แนะ สแกนทัพ ส.ส.ให้ดี

จากปัญหาที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมนตรี ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำกลุ่มสามมิตร ที่เคยอยู่ในตำแหน่งว่าที่ รมว.พลังงาน จะถูกโยกไปเป็นว่าที่ รมว.อุตสาหกรรม โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. ที่แต่งตั้งเป็น ว่าที่ รมว.อุตสาหกรรม สลับไปนั่ง รมว.พลังงาน แทน รวมไปถึงกรณีที่มีการจัดสรรเก้าอี้ รมช. ให้กับพรรคชาติพัฒนา ที่มี ส.ส.เพียง 3 เสียง ทำให้ต้องไปเบียดเอาโควตาของ นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่ รมช. คลัง จนหลุดโผไปนั้น สร้างความปั่นป่วน จน นายสุริยะ ชูจะพากกลุ่มสามมิตรถอนตัว แต่ก็ได้ออกมาปฏิเสธถึงเรื่องการถอนตัวในวันต่อมา ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้สัมภาษณ์ระหว่างที่ไปประชุม จี 20 ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ว่า ทุกอย่างมันจบแล้ว เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น เพราะนายกฯ ตัดสินใจแล้ว

“ผมเป็นผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจกับทุกคนแล้วว่า เรื่องการตัดสินใจตั้ง ครม.เป็นอำนาจของผม ทุกคนเข้าใจดี ไม่มีปัญหา เพราะต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ว่าใคร

ก็ตาม ต้องเข้าใจ เพราะผมเป็นนายกฯ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวแบบทบทู่โต๊ะ ข้ามประเทศ

#### “กลุ่มสามมิตร” ยอมสงบ เลิกทวงเก้าอี้

ล่าสุดมีรายงานว่า ทาง “ผู้ใหญ่” ที่ดูแลพรรคพลังประชารัฐ ได้เรียกแกนนำกลุ่มสามมิตร ที่ออกมาเคลื่อนไหว เข้าพบพร้อมชี้แจงเหตุผล ที่มีการสลับให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สลับเก้าอี้กับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รวมไปถึงกรณีที่มีการจัดสรรเก้าอี้ รมช. ให้กับพรรคชาติพัฒนา

“มีการอธิบายว่า แม้พรรคชาติพัฒนาจะได้เพียง 3 เสียง แต่ก็เป็น 3 เสียงที่ได้มาด้วยตัวเอง ต่างกับกลุ่มสามมิตรที่อาศัยเงินทุน และทรัพยากรจากพรรคพลังประชารัฐในการสนับสนุนหาเสียงเลือกตั้ง จนได้เป็น ส.ส. ฉะนั้น จึงควรยอมรับ และปฏิบัติตามการตัดสินใจของพรรค หากกลุ่มสามมิตรยืนยันกรานว่า พวกตนได้เป็น ส.ส. เพราะตัวเอง ก็ให้นำเงินที่ใช้ในการหาเสียงมาคืนให้กับพรรค จากนั้นกลุ่มสามมิตรจะอยู่หรือออกจากพรรคพลังประชารัฐก็ตามใจ เมื่อเจอเงื่อนไขเช่นนี้ ทำให้ทางกลุ่มสามมิตรมีท่าทีที่อ่อนลง” แหล่งข่าว ระบุ

#### “ดอน” บอกไม่ทราบ ได้อยู่ต่อหรือไม่

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวจะได้กลับมาเป็น รมว.ต่างประเทศอีกครั้ง ในรัฐบาลใหม่ ได้รับการทบทวนแล้วหรือไม่ ว่า ขอพูดเรื่องการประชุม จี 20 ดีกว่า ส่วนเรื่องอื่นตอบไม่ได้ เพราะต้องไปรออะไรต่ออะไร เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าจะได้อยู่ต่อในรัฐบาล

ใหม่ และสานงานต่อไปใช่หรือไม่ นายดอน กล่าวว่า “ณ วันนี้ คุณแต่เรื่อง จี 20 และอาเซียนเท่านั้น อะไรที่เราทำมา ด้านอาเซียน ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และในการประชุม จี 20 คงได้เห็นกันว่าผู้นำโลกมาทั้งหมด ดังนั้น ถ้าถามเรื่องนี้ ตอบได้แต่ถ้าไม่มี ก็ขอบคุณ”

เมื่อถามว่า ในการประชุมอาเซียนช่วงปลายปีนี้ จะยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานหรือไม่ นายดอน กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูกันต่อไป แต่เราทำมาแล้ว 2 รอบที่ผ่านมา โดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการจัดการ แต่เป็นเรื่องเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่ เรียกรวมๆ ว่า ถ้าทอริยธรรมา ต่อยอด เมื่อถามว่า ถ้าเช่นนั้นก็ต้องอยู่ต่อ ต่อนายดอน กล่าวว่า ต้องรอดูต่อไป อันนี้ตนไม่ทราบ เมื่อถามอีกว่า ต้องเข้าไปกรอกประวัติรัฐมนตรีเมื่อไร นายดอน กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า ไม่ทราบ



**ปชป.มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าได้**

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความชัดเจนในพรรคพลังประชารัฐ จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล จนทำให้ไม่สามารถบริหารงานได้ราบรื่นหรือไม่ ว่า เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรค ที่ต้องไปบริหารจัดการ แต่เชื่อว่าเสถียรภาพของรัฐบาลยังเดินหน้าได้ เพราะปัจจัยเรื่องเสถียรภาพมี 2 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้ ต้องมีเสียง ส.ส.เกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งภาพรวมตอนนี้ ตัวเลขเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้ว ส่วนปัจจัยเชิงคุณภาพ สำคัญไม่น้อยกว่าตัวเลข ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล หากประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ก็จะช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีความมั่นคงได้ ซึ่งทุกอย่างต้องรอพิสูจน์การทำงานหลังเข้าทำหน้าที่

อย่างไรก็ตาม ทางพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการล้มมนา ส.ส.ของพรรค เพื่อให้ทุกคนรับรู้ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย 3 กลไกหลัก คือ กลไกของรัฐมนตรีสังกัดพรรค กลไกของ ส.ส.พรรค และกลไกของกรรมการบริหารพรรค รวมถึงสมาชิกพรรคด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่า พรรคมีความเป็นเอกภาพ ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งการจัดล้มมนา 3 วัน 2 คืนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า พรรครวมกันเป็นหนึ่ง สามารถทำงานด้วยกันเป็นทีมเอเจนเจอร์ ประชาธิปัตย์

ขณะที่ นายปริชญ์ พานิชภาคี รองหัวหน้าพรรค ปชป. ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ กล่าวถึงปัญหาการจัดเก้าอี้ รมต. ในพรรคพลังประชารัฐว่า ถ้าถามว่าจะกระทบกับประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ ตนว่าดูจากรายชื่อ อาทิ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขานุการพรรค ที่จะไปนั่งกระทรวงด้านเศรษฐกิจนั้น ไม่น่ามีปัญหา เพราะมีอาวุโส อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ขัดแย้งกับใคร หากกระทรวงที่ประชาธิปัตย์ดูแลผลงานออกมาดี ภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะไปด้วย ราคาสินค้าเกษตร ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนในด้านเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อน และพัฒนาร่วมกับกระทรวงการคลัง เชื่อว่าคาแรกเตอร์ในรัฐบาลเป็นกันเอง ไม่มีความขัดแย้งกัน ไปในทิศทางเดียวกันได้

นายปริชญ์ กล่าวว่า ตนอยู่ในแวดวงตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าส่วนใหญ่นักลงทุน นักธุรกิจ เขาทราบตัวว่าปัญหาบางส่วนอาจจะไม่ลงตัวในฝั่งพรรคพลังประชารัฐในแต่ละกลุ่มกันเอง แต่ตอนนี้ทุกคนอยากให้ตั้งรัฐบาลโดยเร็ว เร่งเดินหน้าทำงานได้ ตนเชื่อว่า ในสัปดาห์นี้ก็จะเห็นภาพ

**โพลชี้ ปชช. "โครตเปื้อ" ปัญหาการเมือง**

ศส.ตร.นพตล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผย

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน จากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,673 คน เรื่อง "อารมณ์สาธารณะชนต่อการเมือง" พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.2 เห็นด้วยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้ง ส.ส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ขณะที่ร้อยละ 12.8 ไม่เห็นด้วย ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 67.5 กังวลมากถึงมากที่สุด ต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 23.2 กังวลปานกลาง และร้อยละ 9.3 กังวลน้อยถึงไม่กังวลเลย

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเมื่อน่าห่วยต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 92.4 รู้สึกเบื่อ เบื่อสุดๆ ถึงโคตรเบื่อ ต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 7.6 รู้สึกไม่เบื่อ ถึงสนุกต่อปัญหาการเมือง ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 59.5 ไม่เห็นด้วยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ขณะที่ร้อยละ 40.5 เห็นด้วย ที่น่าสนใจ คือประชาชน ร้อยละ 46.9 ให้โอกาสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 30.7 ให้โอกาส 1-2 ปี ร้อยละ 8.1 ให้โอกาส 2-3 ปี ร้อยละ 11.2 ให้โอกาส 3-4 ปี และเพียงร้อยละ 3.4 เท่านั้นที่ให้โอกาส 4 ปีขึ้นไป

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชน อาจพัฒนาไปสู่ความรุนแรงบานปลายที่ยากจะควบคุมได้ จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ปัญหานี้ คือ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมทางการเมือง และการไม่เลือกปฏิบัติ จะช่วยลดความรุนแรงของอารมณ์สาธารณะลงได้ ถ้าผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพิกเฉย ก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ต่อสู้อันที่รุนแรงจนยากจะควบคุม ผลที่ตามมาคือ บ้านเมืองจะเสียหาย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะกลายเป็นผู้แพ้ ส่วนผู้ชนะคือกลุ่มคนหยิบมือเดียวที่ชนะบนซากปรักหักพังของบ้านเมือง เพราะคนกลุ่มนี้จะได้อำนาจ ได้ผลประโยชน์ จากความเสียหายของประเทศชาติ และความสูญเสียของประชาชน นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เกือบร้อยละ 90 เห็นด้วย กับการตรวจสอบคุณสมบัติของ ส.ส. และ ส.ว. จึงเห็นได้ว่า อะไรที่ดี ย่อมมีประชาชนสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างดี บนความถูกต้อง เป็นธรรม จึงเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารจัดการ สแกนกองกำลัง 500 ส.ส. เสมือนกองทัพ ส.ส. โครต มีวินัย มีความสามารถ ก็สนับสนุนให้เติบโตก้าวหน้า ดูแลผลประโยชน์ชาติ ตามลำดับขั้นที่น่าพอใจ โดยไม่ต้องดูว่า สังกัดพรรคการเมืองใด ใครมีปัญหาก็กจัดการด้วยกลไกกระบวนการยุติธรรม เพียงเท่านั้นก็น่าจะควบคุมปัญหาการเมืองได้ ขอเพียงว่าหัวหน้าแถว หัวตอน และคนแวดล้อมของนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีจริง ประชาชนส่วนใหญ่ย่อมสนับสนุน.

## ● เปิดดีลประชาธิปไตยเข้าร่วมรัฐบาล ●



## ปักหมุดต้นนโยบายพรรค

6 ปีนุ่อกหม้อประชาธิปไตย ผ่านเหตุการณ์พรรคตกต่ำมา 3 รอบ เข้ามาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูพรรค เริ่มจากถูกมอบหมายให้ดีลเข้าร่วมรัฐบาลผลการเจรจาจบตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้

วันนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยถูกวางตัวให้ดำรงตำแหน่งรมช.มหาดไทย บอกผ่าน ทีมข่าวการเมือง ถึงเบื้องหลังการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยออกตัวขอชี้แจงถึงวิบากกรรมถูกกระหน่ำเป็นระลอกว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่าคงเป็นเกมการเมืองในพื้นที่ มักมีข้อมูลในลักษณะนี้ทุกครั้งเมื่อผมหรือบุคคลในครอบครัวจะก้าวขึ้นตำแหน่งการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น

ขอยืนยันทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาชี้แจงได้หมด

ทั้งโครงการประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) ไม่เบิกจ่ายเงินให้ผู้ชนะการประมูลตามสัญญา บริษัทคู่แข่งก็ร้องว่ามีกรลือกสเปก และการตรวจรับพบว่า รถไม่เป็นไปตามสเปกก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบ

เปรียบเหมือนโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงของ กทม.ในสมัยผู้ว่าฯ กทม.คนหนึ่งและส่งมอบในสมัยผู้ว่าฯ กทม.อีกคนหนึ่ง แล้วผู้ว่าฯ กทม.คนนี้สั่งจ่าย ก็เข้าข่ายทำให้ กทม.เสียหาย และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลปี 2556 พอดี

ผมเข้ารับตำแหน่งปลายปี 2556 ก็มีหนังสือร้องเรียนไปยังจังหวัดสงขลา ทางจังหวัดมีหนังสือแจ้งมายัง อบจ.สงขลาว่าโครงการนี้มีการลือกสเปก โดยมีชื่อเรียกร้องให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน ยิ่งทำให้ อบต.สงขลาระมัดระวัง ขณะกำลังลงนามจ่ายเช็คหลังตรวจรับฝ่ายร้องก็ร้องอีกว่าถ้าสั่งจ่าย แสดงว่ารู้เห็นด้วย

และจังหวัดยังมีหนังสือมายัง อบจ.สงขลาฉบับที่ 2 ย่อนหน้าแรกระบุว่า เมื่อตรวจรับแล้วก็ให้



จ่าย แต่ยื่นหน้าหลังให้สอบกรณีที่มีการร้องเรียน ให้ อบจ.สอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อน ถ้าปรากฏว่า ใครกระทำความผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัย อาญา และแพ่ง แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ

ฉะนั้นต้องสอบก่อน ในระหว่างนั้นบริษัท เอกชนที่ชนะการประมูลก็ร้องต่อ ป.ป.ช. ในฐานะ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และฟ้องต่อศาลปกครอง สงขลา เมื่อคดีอยู่ในศาลก็ต้องรอคำพิพากษาจนถึงที่สุดถึงจ่ายเงินได้

ขณะนี้ทางแพ่งเขารอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอยู่ที่โต้แย้งผลการสอบของอบจ.สงขลาชี้ว่า เชื่อมมีการล็อกสเปกเข้าข่ายผิดกฎหมายฮั้ว สรุปยังจ่ายไม่ได้ เงินค่ารถยังอยู่ในคลังของ อบจ.สงขลา

เช่นเดียวกับโครงการเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ดูกรือว่าใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง นำเงินไปสนับสนุนสโมสรฟุตบอล ขอขึ้นขันมอบให้สมาคมกีฬาเพื่อพัฒนาการกีฬาของจังหวัด ตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจาก จ.สงขลาเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติ ก็ต้องสนับสนุน เพื่อให้ นักกีฬาเตรียมความพร้อม

เรื่องนี้ถูกร้องว่า อบจ.สงขลาไม่มีอำนาจตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ความ เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำอยู่แล้ว หลังกฤษฎีกาชี้ว่าท้องถิ่นสามารถทำได้ สตง.ก็ ไม่ท้วงติงอีกเลย

ส่วนโครงการสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลา งบประมาณกว่า 375 ล้านบาท ฟ้องศาล ปกครองว่า อบจ.สงขลาไม่ทำประชาพิจารณ์ ความจริงทำแล้วและสุดท้ายศาลฯสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบแล้ว

โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถอูบัติเหตุฉุกเฉินราคาแพงเกินเหตุ ราคา 5.5 ล้านบาทต่อกัน อบจ.สงขลา ซื้อตามบัญชีนวัตกรรมที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานเช่นนี้

สมัยก่อนนำรถตู้โดยสารธรรมดาราคาประมาณ 2 ล้านบาท มาดัดแปลงเป็นรถกู้ชีพ 1669 พอผมเป็นบอร์ดการแพทย์ฉุกเฉิน ก็อยากให้ท้องถิ่นทำเรื่องรถกู้ชีพให้ถูกต้องตามระบบ โดยมี อุปกรณ์ครบถ้วน แพทย์ พยาบาลสามารถขึ้นได้ บีมหัวใจได้ ตู้รถก็สูงขึ้นไปราคาที่ต้องแพง

และยังมีข้อกล่าวหาว่าจัดงบประมาณ กระจุกตัวเฉพาะ 4 อำเภอ ข้อเท็จจริงกระจายไป ทุกอำเภอ ตามสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกอบจ.เป็นผู้เสนองบประมาณ เหมือน รัฐบาลเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาฯการพิจารณาจัดงบประมาณ โครงการต่างๆก็เป็นอำนาจและหน้าที่ ของสภาฯ

โครงการต่างๆที่ถูกร้องมีผลต่อ การเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี อย่างไร นายนิพนธ์ บอกว่า

ทุกโครงการ  
ทุกประเด็น  
ยืนยันทันที  
แจ่มใสมุมมอง  
หลักฐานทั้ง  
เป็นเอกสาร  
ราชการและ  
บุคคลไม่มี  
ปัญหา

ทำไมไม่ได้รับความไว้วางใจจากนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ทำหน้าที่เจรจากับแกนนำพรรคพลังประชาชน เพื่อต่อรองโคตารัฐมนตรี นายนิพนธ์ บอกว่า ไปในฐานะรองหัวหน้าพรรคอันดับ 1 และหัวหน้าพรรคยังมอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค

ไปเจรจากายได้จริงใหญ่คือนโยบายของพรรค แก๊งจก สร้างคน สร้างชาติ มีนายเฉลิมเป็นหัวหน้า ผมแค่เป็นส่วนหนึ่ง สำหรับจกมันก็ทหรือเสนอแนะอะไรนิดหน่อย

ฉะนั้น โควตารัฐมนตรีของพรรคที่ได้มา ขอย้ำว่าอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของพรรค

มุ่งแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรเป็นหลัก

โดยกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรและประชาชน ทั้งราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรต่างๆ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง พริก ลำไย ข้าวโพด ปลายัม ยกเว้นยางพาราขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ้อยอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม

ขณะที่ยางพารา ซึ่งเป็นปัญหาของชาวสวนยางทั่วประเทศ ต้องพยายามทำให้ราคาสูงขึ้น โดยระบายยางพาราออกให้ได้มากที่สุดได้อย่างไร

เคยทดลองนำยางพาราไปใช้มากที่สุดช่วงที่ผมเป็นนายก อบจ. สงขลา เป็น อบจ.แห่งแรกในประเทศไทย ทำถนนสายแรกที่บ้านเกาะหมี่ อ.หาดใหญ่ 2.5 กิโลเมตร ราคาสูงกว่าใช้ยางมะตอย 18 เปอร์เซ็นต์ 5 ปีถนนเส้นนี้ยังใช้ได้ดี ตามผลวิจัยของศูนย์วิจัยการยางพบว่า คุณภาพถนนดีกว่าถนนยางมะตอย

กระทรวงมหาดไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหายางพารา โดยใช้เครือข่ายท้องถิ่นทั้งหมดให้อาจารย์พาราเป็นส่วนผสมทำถนนลาดยาง แต่เพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ ราคาของพาราที่เริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวก

ขณะที่การดูแลสวัสดิการ ทั้งกลุ่มสตรีให้ความเท่าเทียมทางเพศ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อีกไม่กี่ปีก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ต้องได้รับการดูแลเป็น

อย่างดี มีหลักประกันพอสมควร

อย่างน้อยจะสานต่อนโยบายบำนาญประชาชน ก็ต้องเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข

ฉะนั้น เมื่อเริ่มเปิดฉากเจรจาก็ขอโควตา รว.พาณิชย์ก่อนเพราะเกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าตกต่ำ สินค้าบริโภคราคาสูง ต้องใช้กลไกของกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหา

ตามด้วยโควตา รว.เกษตรและสหกรณ์ รว.มหาดไทย รว.คมนาคม ที่มีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 2 หน่วยงานนี้ให้ความร่วมมือ การแก้ปัญหาทางพาราตกต่ำย่อมทำได้แน่นอน

การสร้างคนก็ต้องขอโควตา รว.ศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่แรงงานรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนประเทศ อันนี้ก็เป้าหมายใหญ่ในการเจรจาการดูแลสวัสดิการและสุขภาพของประชาชน

ก็ขอโควตา รว.การพัฒนาสังคมฯ และ รว.สาธารณสุข การสร้างชาติ คือสร้างประชาธิปไตย

หัวหน้ามอบหมายก่อนเจรจาให้ถามก่อนว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐคิดอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เขาก็บอกว่าเห็นด้วย ส่วนรายละเอียดจะแก้ประเด็นไหนถึงเวลาที่ด้วงหารื้อกัน เพราะมีหลายภาคีจะเข้าร่วมแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ

และรอบนี้เรามีข้อจำกัดมี ส.ส.เพียง 88 เสียง ไปขอทุกอย่างคงไม่ได้ทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ไปเจรจา ภายใต้บริบทตามที่แคมเปญที่สัญญาไว้กับประชาชน

ขอย้ำว่าทั้งหมดเป็นธงจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เจรจากายได้กรอบแก๊งจก สร้างคน สร้างชาติ

การทำงานภายใต้รัฐบาลผสม เสียงปรี่มน้ำ จะแก้ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างไร นายนิพนธ์ บอกว่า พรรคพลังประชารัฐควรมอบหมายให้แกนนำที่มีประสบการณ์และใช้กลไกวิรัฐบาลประสานงานกับพรรคต่างๆ ภายใต้หลักการให้เกียรติพรรคร่วมและไว้วางใจกัน วิธีนี้เชื่อมั่นทำให้รัฐบาลผสมมีเสถียรภาพได้.

## ทีมการเมือง



# สามมิตรโลบี'กบปส.'

# ค้ายรมต.

# มีแค่11แต่ยึด2เก้าอี้

## ักล็อบบี้เขี่ยอนุชาอุ้มพutschพงษ์ ฝายก้านักถก-ข้อเอาผิด'ชวน' ปมไม่บรรจุญัตติสอบที่มาสว.

พปชร.รื้อหนัก 'สามมิตร' เปิดศึกฉกฉวย  
กลุ่มต่างๆ ในพรรค ปี'กบปส.'ค้ายเก้าอี้  
ชัดมีส.ส.แค่ 11 คนแต่ได้รมต.ถึง 2 แฉ  
วิงล็อบบี้เขี่ย 'อนุชา' □อ่านต่อหน้า 10

● ปี'กบปส.' □ ต่อจากหน้า 1  
หลุดโผแทน 'พutschพงษ์' เพื่อให้ตำแหน่ง  
กับพรรคชาติพัฒนา แกนนำหัวหน้าปชป  
ถึงขั้นโหวตสวนมติ 'จรินทร์' ชี้พปชร.  
ต้องจัดการปัญหาขัดแย้ง เชื่อรัฐบาลมี  
เสถียรภาพเดินหน้าได้ 'อนุทิน' มั่นใจ  
กรม.ชุดนี้อยู่ได้อีกสักพัก เพื่อไทยจะ  
พปชร.แย่งขามข้าว ไม่สนใจแก้ปัญห  
ชาวบ้าน ชู'บิ๊กตู่' ประชุมสภาเจอหนักแน่

เป็นนายกฯสมัยสอง ยากกว่าเข็นครกขึ้น  
ภูเขา วิปฝ่ายค้านถกนอกรอบ ก่อนเกาะ  
เอาผิด 'ชวน' หากไม่บรรจุญัตติที่มาสว.  
'ธนาธร' ชี้นักปกครองใช้มายาคติ ควบคุม  
ผู้อื่น หัวหน้าการชุมนุมโดยสงบถูกบิดเบือน  
ว่าสร้างความวุ่นวาย ชูเปอร์โพลเผย  
ประชาชนให้โอกาส'บิ๊กตู่'แก้ปัญหาไม่เกิน  
1 ปี  
'ดอน'เงินมีชื่ออยู่รัฐบาลใหม่  
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายดอน ปรมดีถึวินัย

รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าว  
จะได้กลับมาดำรงตำแหน่งรมว.ต่างประเทศ  
อีกครั้งในรัฐบาลใหม่ว่า ตนขอพูดเรื่อง  
การประชุมที่ 20 ดีกว่า และอาเซียนเท่านั้น  
อะไรที่เราทำมาด้านอาเซียน ถือว่าเป็น  
เรื่องสำคัญ และในการประชุมที่ 20 คงได้  
เห็นกันว่าผู้นำโลกมาทั้งหมด ส่วนเรื่อง  
อื่นตอบไม่ได้เพราะต้องรอ

เมื่อถามว่าในการประชุมอาเซียนช่วง  
ปลายปีนี้ จะยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบ  
งานหรือไม่ นายดอนกล่าวว่า เรื่องนี้  
ต้องดูกันต่อไป ยังไม่ทราบแต่เราทำมาแล้ว  
2 รอบที่ผ่านมา โดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จ  
ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการจัดการ แต่เป็นเรื่อง  
เนื้อหาที่มีความแปลกใหม่

เมื่อถามว่าเข้าไปกรอกประวัติรัฐมนตรี  
เมื่อใด นายดอนกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า ไม่  
ทราบ

**พปชร.หัวหน้าส.ส.โหวตสวนมติ**  
รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) เปิดเผยว่า หลังเกิดปัญหาการ  
จัดสรรโควตารัฐมนตรีของพรรค ทำให้  
แกนนำในพรรคเกิดความกังวลเกี่ยวกับ



การทำงานท่ามกลางเสียงที่ปรี่มน้ำ และการทำงานสภาผู้แทนราษฎร เพราะแกนนำในพรรคทราบว่ามีฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และหากนายอภิรักษ์ โกษะนาค มีชื่อในกรม.ใหม่ ก็อยู่ในข่ายด้วยเช่นกัน โดยเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติดังกล่าวทันทีหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น เพราะถือว่าผู้ที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีในสายเศรษฐกิจได้ทำงานมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะยื่นญัตติหลังจากผ่านพ.ร.บ.งบประมาณไปแล้ว ดังนั้น หากส.ส.หลายกลุ่มในพรรคยังมีความไม่พอใจ อาจเกิดปัญหาฝ่ายค้านมติพรรค ไม่ยกมือสนับสนุนว่าที่รัฐมนตรีในสายเศรษฐกิจของพรรค อีกทั้งในกลุ่มของนายสมคิด แทบจะไม่มีส.ส.ในสังกัด

### แอลอีบีบี้'อนุช' แทนพุทธิพงษ์

แหล่งข่าวจากแกนนำพรรค. เปิดเผยว่า จากปัญหาไม่ลงรอยในการจัดเก้าอี้รัฐมนตรีในโค้งสุดท้าย โดยรายชื่อของกน.ในพรรค. หลุดจากมือที่ผู้ใหญ่ในพรรคและรัฐบาล เกยรับปากไว้ ขณะที่ส.ส.และแกนนำในพรรคบางส่วนไม่พอใจต่อท่าทีของนายณัฐพล ทัพสูวธรรม ที่ได้ตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ และนายพุทธิพงษ์ ภูมณกันต์ ที่ได้ตำแหน่งรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีเสียงส.ส.ทั้งหมด.เพียงแค่ 11 เสียง แต่ได้ถึง 2 เก้าอี้ โดยมีรายงานว่าก่อนที่โผจะพลิกในโค้งสุดท้าย มีความพยายามประสานผู้มีบารมีในรัฐบาล เนื่องจากหากจะเปิดทางให้พรรคชาติพัฒนา(ชพน.) อาจต้องตัดโควตาของกม.ออก 1 เก้าอี้ ก็อนช.พุทธิพงษ์ที่จะเป็นแค่โผยกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ทำให้ต้องวิ่งประสานงานกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลทันที และหลังไปพูดคุย มีการเสนอให้เลื่อนโควตาของกลุ่มสามมิตร ซึ่งมีส.ส. 30 เสียงโดยให้ตัดตำแหน่ง รมช.คลัง ของนายอนุช นาคาศัย แทนนายพุทธิพงษ์ ทำให้โควตาของกม. แม้มีแค่ 11 เสียง แต่ยังรักษาเก้าอี้ได้ทั้ง 2 ตำแหน่ง

### ริ้วหนัก-บีบสายกปปส.ลายเก้าอี้

“หลังเกิดเหตุการณ์หักหลัง ไร้สัจจะกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำกลุ่มสามมิตร สร้างความไม่พอใจของกลุ่มส.ส.ภาคต่างๆ ที่ติดตามการจัดสรรกรม.ครั้งนี้ ซึ่งเห็นว่ากลุ่มกปปส. ควรได้แค่ 1 ตำแหน่ง หากเทียบกับจำนวนส.ส.ที่กลุ่มภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ยอมเสียสละไปแล้ว ดังนั้น กปปส.ควรเสียสละบ้าง ไม่ใช่ไปวิ่งลื้อบบี้แต่ตำแหน่งของตัวเอง แล้วเขียนตำแหน่งคนอื่นทิ้งแบบนี้ ส่วนปัญหาต่างๆ ภายในพรรคก่อนหน้านี้ที่ไม่ลงรอยกันก็คนพวกนี้ทั้งนั้น” แหล่งข่าวจากแกนนำพรรค. กล่าว

### อนุทินมันใจกรม.นี้อยู่ได้สักพัก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นแถบขันรูปภาพนายอนุทิน กำลังจรดปากกาในเอกสาร ระบุว่า ลงนามในหนังสือเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารในส่วนของภท.ต่อนายกฯ เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ให้กำลังใจในการเริ่มทำงานกับรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการผลักดันกัญชาเสรี บางคนระบุว่า ชุดนี้ น่าจะอยู่ไม่นาน โดยนายอนุทิน ตอบแสดงความคิดเห็นกลับไปว่า “ผมว่าสักพักเลยละครับ” นอกจากนี้ยังมีแฟนเพจสอบถามว่า ถ้าเป็นรองนายกฯแล้วจะลาออกจะการเป็นส.ส.หรือไม่ หรือเป็นทั้ง 2 ตำแหน่ง นายอนุทิน ตอบกลับว่า “ผมไม่ต้องออกครับ” อย่างไรก็ตาม ยังมีสมาชิกแฟนเพจแสดงความเห็นระบุว่า “เคยคิดว่า คุณอนุทินจะเป็นตาอยู่ในการหาปลาครั้งนี้ ระหว่างตาอิน เพื่อไทยกับตานาประชาธิปไตย แต่กลายเป็น ตาตุ๋นกว่าไปกิน หวังว่าตาตุ๋นจะแบ่งให้ชาวบ้านกินบ้าง และชวนชาวบ้านอีกแห้วให้ปลา” ซึ่งนายอนุทิน ตอบกลับว่า “ตาหูนจะช่วยตาตุ๋นทำงานเพื่อปากท้องประชาชนครับ”

### จูนรินทร์เชิ้อรัฐบาลมีเสถียรภาพ

ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทท แอนดวิลล่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายจูนรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปไตย (ปชป.) กล่าวถึงเสถียรภาพของรัฐบาลภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังมีปัญหาแย้งเก้าอี้กันว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละพรรค ต้องไปบริหารจัดการ แต่เชื่อว่าเสถียรภาพของรัฐบาลยังเดินหน้าได้ เพราะปัจจัยเรื่องเสถียรภาพมี 2 ด้านประกอบด้วย ปัจจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้ต้องมีเกินกึ่งหนึ่ง ภาพรวมตอนนี้ ตัวเลขเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้ว ส่วนปัจจัยเชิงคุณภาพ สำคัญไม่น้อยกว่าตัวเลข ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหารของรัฐบาล หากประสบความสำเร็จ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ จะช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีความมั่นคงได้ทุกอย่างต้องรอพิสูจน์หลังเข้าทำหน้าที่ นอกจากนี้ ในระบบรัฐสภามีการถ่วงดุลอยู่แล้ว ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ไม่มีช่วงเวลาที่ชัดเจน แต่ฝ่ายค้านทำได้ตลอดทั้งในระบบบริหารรัฐสภา และนอกสมัชชาประชุน

### พปชร.ขัดแย้งไม่กระทบปชป.

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค. ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวภายในพรรค.ว่า ถ้าถามว่าจะกระทบกับพรรค.ที่ไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ ตนว่าดูจากรายชื่อ อาทิ นายจูนรินทร์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค.ที่จะไปนั่งกระทรวงพาณิชย์ไม่น่ามีปัญหาเพราะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ขัดแย้งกับใคร หากกระทรวงที่พรรค.ดูแล ผลงานออกมาดี ภาพรวมของรัฐบาลจะดีไปด้วย ราคาสินค้าเกษตรปัญหาปากท้องประชาชนในด้านเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาร่วมกับกระทรวงการคลัง เชื่อว่าแกเร็กเตอร์ในรัฐบาลเป็นกันเองไปในทิศทางเดียวกันได้ ส่วนปัญหาในพรรค.จัดโควตารัฐมนตรีไม่ลงตัวนั้น เชื่อว่าจะไม่กระทบงานภาพรวมในอนาคต เพราะนายกฯคงจะคุยจบแล้ว

“ผมอยู่ในแวดวงตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าส่วนใหญ่นักลงทุน นักธุรกิจ เขาทราบดีว่าปัญหาบางส่วนอาจจะไม่ลงตัว



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10442

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 205.40

Ad Value: 318,370

PRValue (x3): 955,110

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: สามมิตรโลบ่'กปส.'คายนมด.มีแค่11แต่ยึด2เก้าอี้

ในฝั่งพชร.ในแต่ละกลุ่ม แต่ตอนนี้ทุกคนอยากให้ตั้งรัฐบาลโดยเร็ว เร่งเดินหน้าทำงานได้ ผมเชื่อว่าในสัปดาห์นี้ก็จะเห็นภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กลับมาจากการประชุมที่ 20 นักธุรกิจ นักลงทุน เขาเริ่มมองบวก ดูจากตลาดหุ้นด้วย ส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะต้องเดินหน้าได้ และต้องเร่งทำงานเพราะรอบนี้เป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ที่ไม่มีใครทราบแน่นอนว่าจะอยู่ได้กี่เดือนที่ปี ความที่ว่าไฟลนกันต้องเร่งแสดงฝีมือให้เห็นผลงานที่จับต้องได้ เป็นจุดคัตที่นักลงทุนชอบ เพราะเขามั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ มีมือเศรษฐกิจที่ทำงานได้ และขับเคลื่อนโดยเร็ววัน” นายปริญญ์กล่าว

## พท.แย้มมัดแต่แย่งขามข้าว

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทยพท.) กล่าวถึงกลุ่มสามมิตรและกลุ่มส.ส.ภาคกลางพชร. ไม่พอใจอย่างมากที่ถูกพล.อ.ประยุทธ์ปรับเปลี่ยนโผ ครม.ว่า เหตุที่ตั้ง ครม.ไม่ได้ทั้งที่เลยเลือกตั้งมาเกือบ 4 เดือน เพราะยังแย่งขามข้าวกันไม่จบ ออกมาตั้งโด้ะแถลงข่าวแบบไม่เกรงใจกันแล้ว เหตุการณ์นี้ถือเป็นความเสื่อม อย่าพูดว่าการปฏิรูปการเมืองยังไม่สำเร็จ เพราะของจริงคือยังไม่เคยได้ปฏิรูปอะไรเลย แย่งแย่งเก้าอี้กันขนาดนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไร ไม่มีทางเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ทำให้เศรษฐกิจแย่จนทุกวันนี้ สงสารประชาชนที่ต้องดิ้นรนอยู่ในการเมืองที่ไม่มีความแน่นอน

นายอนุสรณ์กล่าวว่า นายอนุชา นาคาศัย แกนนำกลุ่มสามมิตร ออกมาตั้งโด้ะขู่อ้างแกกันไม่เลิกแบบนี้จะแจกกลับให้เป็นเรื่องระดับชาติ จนทำให้พชร.ร้าวหนัก การออกมาทวงล้างจะชยาชาติทหารจาก พล.อ.ประยุทธ์ “ไม่รู้ว่าความฝันของนายอนุชา จะสำเร็จหรือไม่เพราะพล.อ.ประยุทธ์บอกจะไม่ยึดอำนาจก็ยึด บอกตนเองไม่ใช่ ‘นักการเมือง’ แต่สุดท้ายก็พลิกผัน ยอมรับว่าเป็นนักการเมือง ไปสัญญาอยู่กับผู้นำประเทศต่างๆ ว่าจะเลือกตั้งก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีก จึงไม่รู้ว่าครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์

จะสะกดคำว่าล้างจะถูกหรือไม่ ก่อนหน้านี้ประชาชนหวังว่าหลังเลือกตั้งจะมีรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหา ประเทศคงมีทางออก แต่ตอนนี้ประชาชนสิ้นหวัง คนที่รับกรรมไม่ใช่ ‘นักการเมือง’ แต่เป็นประเทศและประชาชน ต้องอยู่ในภาวะมีคมม แต่อย่าสรุปว่านักการเมืองทุกคน พรรคทุกพรรคจะเหมือนพชร.ที่แย่งขามข้าวจนพรรคจะแตก เพราะพท.จะตรวจสอบและยืนอยู่ข้างความถูกต้องเคียงคู่กับประชาชน ซึ่งประชาชนยังรอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหา หยุดแย่งขามข้าว แล้วมาแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยเร่งด่วน

## ‘บิกคิว’-สภาจะเข้มข้นกว่านี้

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพท. กล่าวถึงพล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น บอกไม่สบายใจที่เห็นการประชุมสภาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขอย้ำขังแต่จะล้มรัฐบาลว่า จะสบายใจหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องเผชิญ สภาวันนี้เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เรืออ่าว กสช.เขียนล็อกไว้เพื่อปูทางให้พล.อ.ประยุทธ์ สืบทอคอำนาจกสช.ต่อ โดยคิดว่าผลเลือกตั้งพรรคพวกของตัวเองจะชนะ และสนับสนุนให้เป็นผู้นำรัฐบาลได้เบ็ดเสร็จ ความจริงเบ็ดเสร็จเฉพาะ ส.ว.สรรหา 250 คน แต่ส.ส.มั่งเล็กมั่งน้อยในพชร. และ ส.ส.ฝ่ายค้าน กลายเป็นก้างคาคอตัวเอง ทำให้การบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์จะไม่ราบรื่นเหมือนที่เคยมีแต่ สนช. หากไม่มีตัวช่วยจากองค์กรอื่น พล.อ.ประยุทธ์คงเป็นนายกฯ ไม่ได้

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์ยังระนุอย่างขังแต่จะล้มรัฐบาล หากเรื่องไหนทำให้เกิดความยั่งยืนของประเทศก็ควรยกมือพร้อมกันทั้งสภานั้น อยากบอกว่า รัฐบาลจะล้มหรือตั้งอยู่ได้ อยู่ที่การกระทำของพล.อ.ประยุทธ์ และพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก รวมทั้งประชาชนให้การยอมรับและอยากให้รัฐบาลอยู่ต่อไปอีกเพื่อสืบทอคอำนาจหรือไม่ การจะให้พรรคฝ่ายค้านยกมือสนับสนุนรัฐบาล อยู่ที่การกระทำของ

กรม.และส.ส.ฝ่ายรัฐบาลว่าทำดี ทำถูกต้องหรือไม่ ฝ่ายค้านต้องการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับได้หรือไม่ พรรคฝ่ายค้านเสนอญัตติควอนให้สภา ตั้งกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงว่าการสรรหา ส.ว.ดำเนินไปอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับให้ตั้งหรือไม่ หรือจะขัดขวางไม่ให้สภาทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ นี้แค่โหมโรง พล.อ.ประยุทธ์ก็แสดงที่ท่าอ่อนใจเสียแล้ว จากต่อไปรับรองเข้มข้นกว่านี้ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องมาเข้าร่วมประชุมสภา มาฟังเสียงและเห็นหน้า ส.ส.เวลาอภิปรายในที่ประชุมถึงตอนนั้น พล.อ.ประยุทธ์คงประจักษ์ว่าการเป็นนายกฯ สมัยที่ 2 อาจจะถูกท้าทายการเป็นครกขึ้นญเขาก็ได้

## ก.ค.นี้ชัดเจนปรับโครงสร้างพท.

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพท. ให้สัมภาษณ์ว่า สัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนขึ้นในส่วนของการปรับโครงสร้างพรรค หากหัวหน้าลาออกสัปดาห์นี้ก็นับไปอีก 11 วัน เพราะต้องประชุมกรรมการบริหารพรรคภายใน 3 วัน มีการตั้งรักษาการหัวหน้าพรรคขึ้นมาทำหน้าที่แทน จากนั้นต้องประชุมเพื่อกำหนดองค์ประชุมใหญ่ วิสามัญขึ้นมาใหม่ เสร็จแล้วต้องทำหนังสือบอกกล่าวแจ้งสมาชิกให้รับทราบโดยทั่วกัน ตามข้อบังคับ อาจจะทำผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ หรือเว็บของพรรค อย่างไรก็ตาม เราจะปรับโครงสร้างพรรคเสร็จก่อนสิ้นเดือนก.ค.นี้ อย่างแน่นอน เพราะเราควรมีหัวหน้าพรรคก่อนแถลงนโยบาย เพื่อเมื่อแถลงนโยบายแล้ว เราจะแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านต่อไป ทั้งนี้วันที่ 1 ก.ค.นี้ เวลา 13.00 น. พท.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 7 พรรคร่วม ซึ่งการประชุมส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ของพท. และพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เป็นหลัก เพราะมีความพร้อมเรื่องสถานที่

## รวีปเคาะ-แจ้งเอาผิด ‘ชวน’

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พท. กล่าวว่า ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ แกนนาวีปผ่านค่านจะหารือกันนอกรอบอีกครั้ง ก่อนสรุปว่าจะใช้ช่องทางใดเอาผิดนายชวน หลีกภัย ประธานสภา กรณีไม่บรรจุญัตติ



การขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งส.ว. ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเอาผิดตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจะแจ้งความเพื่อเอาผิดประธานสภาด้วย เพื่อสร้างบรรทัดฐาน เพราะถือว่าละเลย ไม่สร้างความกระจ่างชัดให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการเสนอให้ใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เปิดเผยรายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว. ระเบียบและขั้นตอนการสรรหา ส.ว. ว่าเป็นอย่างไร ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้ดำเนินการ

### 7 พรรคค้านโหมฟังเสียงภาคประชา.

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาฯ พท. ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (วิปภาคประชาชน) กล่าวว่า สัปดาห์นี้ คณะกรรมการฯ ได้ส่งสมาชิกของพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน ซึ่งมีความตื่นตัวและจัดกันขึ้นทั้งในและนอกสถานการศึกษา ผลการเข้าร่วมกิจกรรม จึงได้รับรู้ข้อคิดเห็นของกรรณใหม่ที่น่าสนใจ คือประเด็นการแต่งตั้งกรมที่ยังมีรัฐบาล มีการแจกแจงไปมา ทำให้ประชาชนรู้แจ้งถึงความไม่มีสำนึกของตัวผู้นำที่มาจากกำกับการเลือกตั้ง

พล.ท.ภราดรกล่าวว่า อีกประเด็นที่ผู้สังเกตการณ์รับฟังแล้วรู้สึกก็คือ นักศึกษากรรณใหม่กลุ่มหนึ่งเขาแสดงความคิดเห็นมาว่า ตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมว่าบ้านเมืองของเราเป็นประเทศที่พัฒนา มีประชาธิปไตย แข็งแรงเหมือนอารยประเทศหรือไม่ ขอให้ดูได้จากความสำเร็จขั้นต้น 4 ประการคือ 1. ทำให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ลดจำนวนลงเหลือ 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ 2. ทำให้ข้าราชการที่มีอยู่ลดจำนวนลงเหลือ 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ 3. เขียนรัฐธรรมนูญให้สั้นลงเหลือเพียง 1 ใน 3 จากของเดิม และ 4. ทำให้ประชาชนเชื่อถือว่าประเทศนี้มีความยุติธรรมและนิติธรรม ทั้งหมดแสดงถึงประชาชนกรรณใหม่เขาคิดกันไปไกลแล้ว แต่รัฐบาลกำกับการเลือกตั้งยังคงคิดแบบไดโนเสาร์อยู่

### โพลหนุนเช็กคุณสมบัติส.ส.-ส.ว.

นายณพล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจจากสนามเรื่อง อารมณ์สาธารณะต่อการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,673 ตัวอย่าง ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-29 มิ.ย. พบว่าร้อยละ 87.2 เห็นด้วยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งส.ส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว. ร้อยละ 12.8 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 67.5 กังวลมากถึงมากที่สุด ต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 23.2 กังวลปานกลาง และร้อยละ 9.3 กังวลน้อยถึงไม่กังวลเลย ส่วนความเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ ร้อยละ 92.4 รู้สึกเบื่อ เบื่อสุดๆ ถึงโคตรเบื่อต่อปัญหาการเมือง ร้อยละ 7.6 รู้สึกไม่เบื่อ ถึง สนุกต่อปัญหาการเมือง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 59.5 ไม่เห็นด้วยที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรค ร้อยละ 40.5 เห็นด้วย ทั้งนี้ ร้อยละ 46.9 ให้โอกาสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาเดือร้อนของประชาชนไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 30.7 ให้โอกาส 1-2 ปี ร้อยละ 8.1 ให้โอกาส 2-3 ปี ร้อยละ 11.2 ให้โอกาส 3-4 ปี และร้อยละ 3.4 ที่ให้โอกาส 4 ปีขึ้นไป

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกของสาธารณะอาจพัฒนาไปสู่ความรุนแรงบานปลายที่ยากจะควบคุมได้ จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันปัญหานี้คือความยุติธรรม ความเป็นธรรมทางการเมือง และการไม่เลือกปฏิบัติ จะช่วยลดความรุนแรงของอารมณ์สาธารณะลงได้ ถ้าผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพิกเฉย อาจนำไปสู่สถานการณ์ต่อสู้ที่รุนแรง จนยากจะควบคุม ผลที่ตามมาคือบ้านเมืองจะเสียหาย ประชาชนส่วนใหญ่จะกลายเป็นผู้แพ้ ผู้ชนะคือกลุ่มคนหยิบมือเดียวที่ชนะบนซากปรักหักพังของบ้านเมือง เพราะคนกลุ่มนี้จะได้อำนาจได้ผลประโยชน์จากความเสียหายของประเทศ และความสูญเสียของประชาชน



## ชู'ศาสตร์พระราชาราช' ขึ้นเวทีประชุมFAO

“ศาสตร์พระราชาราช ร.9-ร.10” ขึ้นเวทีโลก “กฤษฎา” ชูในการประชุมเอเอฟเอโอ โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงอาหาร การพัฒนาชนบท และขจัดปัญหาความยากจน สุดปลื้มเวทีโลกพร้อมหนุน “5 ธ.ค.” ♦ อ่านต่อหน้า 13

### ศาสตร์พระราชาราชต่อจากหน้า 1

ของทุกปีเป็นวันดินโลก ร่วมผลักดันจัดตั้งและมอบรางวัล “กิงกูมิพลวันดินโลก”

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอเอฟเอโอ ที่ประเทศอิตาลี ว่า รัฐบาลไทยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาราช ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหาร การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาชนบท และขจัดปัญหาความยากจนอย่างเต็มที่

รมว.เกษตรฯ กล่าวในเวทีการประชุม ที่ให้ความสำคัญ ถึงปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ว่า มีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม ในอดีตเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาผู้อพยพ จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และสงครามอินโดจีน เวลานั้นประเทศไทยต้องดูแลเลี้ยงดูคนอพยพจำนวนมากนับแสนคน แต่ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ จากองค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) รวมถึงมิตรประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ นำผู้ลี้ภัยเหล่านั้น ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 ปัจจุบันปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน มีสาเหตุจาก

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อพยพเข้ามาหางานทำ เพื่อต้องการทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นทั้งแรงงานภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

นายกฤษฎา เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยได้ดูแลคนเหล่านี้ตามหลักมนุษยธรรม โดยได้แก้ไขปัญหาผู้อพยพ มีการจับทะเบียนและอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2015 ไทยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ไร่การรายงานและไร่การควบคุม (IUU) และปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ทั้งนี้จากนโยบายด้านแรงงาน ประเทศไทยยังมีการผ่อนปรนให้สิทธิ ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวรแก่บุคคลต่างด้าว ที่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 ปี และประสงค์ที่จะทำงานในประเทศไทย รวมทั้งบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้ได้รับสิทธิการถือสัญชาติไทย สิทธิในการศึกษา และการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับประชาชนไทย

รมว.เกษตรฯ ระบุต่อว่า การดำเนินการดังกล่าวนี้องค์การสหประชาชาติและเอ็นเจโอเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไข ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ไร่การรายงานและไร่การควบคุม ซึ่งไทยขอขอบคุณFAO สหภาพยุโรป และ ILO

ที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหา IUU และปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง และร่วมกับสมาชิกความร่วมมือทรัพยากรดินโลก และ FAO เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดินและน้ำ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงอาหาร และการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน รัฐบาลไทยขอยืนยันว่าจะจับเข่าร่วมวาระทรัพยากรดิน ให้มีการจัดตั้งเป็นองค์การถาวร ภายใต้ธรรมนูญของ FAO รวมทั้งการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม จะนำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร ให้คนรุ่นใหม่และผู้หญิงในชนบท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท และการแก้ไขปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานของไทย

วันเดียวกันนายกฤษฎา รมว.เกษตรฯ ได้เปิดเผยหลังเข้าร่วมคณะเนเนนเลือกตั้ง ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ FAO Conference ระหว่างวันที่ 22-28 ก.ค.62 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมีประเทศสมาชิก 191 ประเทศ จากทั้งหมด 194 ประเทศ เข้าร่วมการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งภายหลังปิดหีบการเลือกตั้ง ผลปรากฏว่า นายจูดองหยู ผู้สมัครของจีนได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ FAO โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนด้วยเสียงข้างมาก 108 คะแนน จาก 191 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้สมัครจากฝรั่งเศสได้ 71 คะแนน และจอร์เจียได้ 12 คะแนน และงดออกเสียง 1 ประเทศ

จากนั้นนายกฤษฎา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายจูดองหยู ผอ.ใหญ่เอเอฟเอโอ คนใหม่ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานกลุ่มเอเชียที่ FAO พร้อมกับได้เข้าพบหารือและขอบคุณ นายโฮเซ กราเซียโน ดาซิลวา อดีตผู้อำนวยการใหญ่เอเอฟเอโอ ชาวบราซิล ที่ดำรงตำแหน่ง

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25463

Col.Inch: 54.28 Ad Value: 113,988

หัวข้อข่าว: ฐ'ศาสตร์พระราชาชั้นเวทีประชุมFAO

หน้า: 1 (ล่าง), 13

PRValue (x3): 341,964

คลิป: สีสี่

มานานกว่า 8 ปี โดยที่ผ่านมานายกราเซียโน ได้สนับสนุนผลักดันโครงการ และแผนงาน ของประเทศไทย เช่น สนับสนุนการประกาศ กำหนดให้ทุกวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันดิน โลกพร้อมผลักดันให้มีการจัดตั้ง และมอบรางวัล ฌิงภูมิพลวันดินโลก (King Bhumibol World Soil Day Award) ทั้งนี้ได้ขอบคุณFAO ที่ สนับสนุนและมีความร่วมมือทางวิชาการกับ ไทย ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ด้วย ในการประชุมครั้งนี้ รมว.เกษตรฯ จะได้ ขึ้นกล่าวถ้อยแถลง สถานการณ์อาหารและ การเกษตรของไทยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ของFAO ต่อไป.



# แกนนำเดินสายล็อบบี้ผู้มีบารมีในรัฐบาล

# ปูด'อนุชา'ถูกเขี่ยทิ้ง

# กปปส. หักหลัง

โควตาคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น ทำให้ส.ส. และแกนนำในพรรคพปชร.ไม่พอใจต่อแกนนำ กปปส. 2 คน คือ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ที่คาดว่าจะได้เป็น รมว.ศึกษาธิการ และนาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่คาดว่าจะได้เป็นรมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่มีเสียง ส.ส.กท. เพียงแค่ 11 เสียง แต่ได้ถึง 2 เก้าอี้ เนื่องจากทั้ง 2 คนได้วิ่งไปล็อบบี้ "ผู้มี บารมีในรัฐบาล" ช่วงโค้งสุดท้ายที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวออกมาว่าอาจต้องตัดโควตาออก 1 เก้าอี้ รัฐมนตรีของนายพุทธิพงษ์ โดยจะเป็นแคโงมก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น เนื่องจาก ต้องสละเก้าอี้ให้พรรคชาติพัฒนา

"สุดท้ายการพูดคุยแม้จะมีแค่ 11 เสียง กลุ่มกปปส.ก็ยิ่งรักษาเก้าอี้ได้ทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยบอกให้ไปเดือนโควตาของกลุ่มสามมิตรที่มี ส.ส.30 เสียง โดยเสนอให้ไปตัดตำแหน่ง รมช.ของนายอนุชา นาคาศัย ออก แทนที่จะ ตัดโควตาในส่วนของนายพุทธิพงษ์ หลังเกิด เหตุการณ์หักหลังกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำกลุ่มสามมิตร ซึ่งสร้างความไม่พอใจ ต่อกลุ่มส.ส.ภาคต่างๆ ที่ไม่พอใจการจัดสรร ครม.ครั้งนี้มาในระยะหนึ่ง เห็นว่าทางกลุ่ม กปปส.ควรจะได้แค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น หาก เทียบกับจำนวน ส.ส.ที่กลุ่มภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ยอมกลืนเลือด เสียสละไปแล้ว ดังนั้นกปปส.ก็ควรหัดเสียสละ บ้าง ไม่ใช่ไปวิ่งล็อบบี้แต่ตำแหน่งของตัวเอง แล้วเขี่ยตำแหน่งคนอื่นทิ้งแบบนี้ ส่วนปัญหา ต่างๆ ภายในพรรคก่อนหน้านี้ที่ไม่ลงรอยกัน ก็คนพวกนี้ทั้งนั้น" แหล่งข่าวกล่าว

## ● พปชร.ห่วงสารพัดมุ้ง'แหกมติ'

ขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากพรรค หลังพรรครัฐ (พปชร.) ยังเปิดเผยว่า ขณะ นี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพรรค พปชร.เกิดความกังวลเกี่ยวกับการทำงานในสภาอย่าง ชัดเจน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เสียงปริมน นำและมีแรงกระเพื่อมจากความไม่ลงตัวในโ

**พปชร.ผวาชั๊กฟอก**  
**สารพัดมุ้งแหกมติ**  
**'ตอน'อุบหนวกต.**  
**พท.ถกฟ้อง'ชวน'**  
พปชร.รัวหนัก! ปูดมุ้ง กปปส. "หักหลัง" วิ่งล็อบบี้ "ผู้มีบารมี" เขี่ย "อนุชา" ทิงเทน "พุทธิพงษ์" ผวาฝ่ายค้านเปิดศึกชั๊กฟอก หวั่น สารพัดมุ้ง "แหกมติ" จากปัญหา ขัดแย้ง "ตอน" ยังนั่งหวนนั่ง รมว.บัวแก้ว "เพื่อไทย" ถกก่อน เคาะเอาผิด "ชวน" อ่านต่อหน้า 4

## กปปส.

เป็นปัญหาที่กำลังร้าวลึกของพรรคหลัง ประชาธิปไตยที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่า นายอนุชา นาคาศัย หลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรี เพื่อเปิดทางให้โควตารัฐมนตรีให้พรรคชาติ พัฒนา ขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่า นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำกลุ่มสามมิตรหลุด จากเก้าอี้รัฐมนตรีหลังงานด้วยโดยจะให้เป็นมุ้ง ในตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ทำให้แกนนำ สามมิตรไม่พอใจกระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีต้องออกมาห้ามทัพ ล่าสุด มีรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคหลัง ประชาธิปไตยเปิดเผยถึงเบื้องลึกที่นายอนุชาถูกเขี่ย ทิ้งจากเก้าอี้รัฐมนตรี

## ● ปูดกลุ่มกปปส.หักหลังเพื่อน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน แหล่งข่าวระดับ สูงจากพรรคหลังพรรครัฐ (พปชร.) เปิดเผย ว่า จากปัญหาความขัดแย้งเรื่องการจัดสรร



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6363

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 299.47 Ad Value: 527,067.20

PRValue (x3): 1,581,201.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปูด'อนุชา' ถูกเขี่ยทิ้งกปส.หักหลัง

รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของพรรค นอกจากนั้นทางพรรคพชร.ทราบว่าจะมีฝ่ายค้านกำลังถือโอกาสเปิดเตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แก่ บรรดาอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. ที่จะมีชื่อในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2 ถือเป็นเป้าหมายแรก ทั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และหากนายอภิรักษ์ โกษะสุวรรณ มีชื่อใน ครม.ใหม่ ก็อยู่ในข่ายด้วยเช่นเดียวกัน

“ทางพรรคจึงวิตกว่าท่ามกลางความไม่พอใจของส.ส.หลายกลุ่มในพรรค ซึ่งเป็นผลจากเรื่องการจัดสรรโควตารัฐมนตรี จะผิดมติพรรค ไม่ยกมือสนับสนุนว่าที่รัฐมนตรีในสายเศรษฐกิจของพรรค อีกทั้งในกลุ่มของนายสมคิดเองก็แทบจะไม่มีส.ส.ในสังกัดเลยและเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติตั้งกล่าวหาที่หลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น เพราะถือว่าผู้ที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีในสายเศรษฐกิจได้ทำงานมาตั้งแต่ก่อนหน้า หรือหากไม่เป็นช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นไปได้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นญัตติหลังจากผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณไปแล้ว” แหล่งข่าวระบุ

## ● “พท.” เหน็บแย้งจนพรรคใกล้แตก

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีกลุ่มสามมิตรและกลุ่มส.ส.ภาคกลางพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่พอใจอย่างมากที่ถูก พล.อ.ประยุทธ์ ปรับเปลี่ยนโรดแมปว่าเหตุที่ทั้งครม. ไม่ได้ทั้งที่พิจารณาเลือกตั้งมาเกือบ 4 เดือน เพราะยังแย่งข้ามข้ามกันไม่จบนี้เองออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบไม่เกรงใจกันแล้วเหตุการณ์นี้ถือเป็นความเสื่อม อย่ายุติว่าการปฏิรูปการเมืองยังไม่สำเร็จ เพราะของจริงคือยังไม่เคยได้ปฏิรูปอะไรเลย แย่งแย่งเก้าอี้กันขนาดนี้จะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไร ไม่มีทางจะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน ทำให้เศรษฐกิจแย่จนทุกวันนี้ สงสารประชาชนที่ต้องดิ้นรนอยู่ในการเมืองที่ไม่มีความแน่นอน

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า นายอนุชานาคาศัย ออกมาตั้งโต๊ะ ดูร้ายแถมยังไม่เลิกแบบนี้จะแฉกลับให้เป็นเรื่องระดับชาติ ทำให้พรรคพลังประชารัฐรู้ว่าหนักที่ออกมาทวงสั่งจะชกชาติทหารจาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รู้ว่าคุณความดีของนายอนุชาจะสำเร็จหรือไม่

ไม่ เพราะพล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าจะไม่ยึดอำนาจ ก็ยึด บอกว่าตนเองไม่ใช่นักการเมือง แต่สุดท้ายก็พลิกผันยอมรับว่าเป็นนักการเมือง ไปสัญญากับผู้นำประเทศต่างๆว่าจะเลือกตั้งวันนั้นวันนี้ ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีก จึงไม่รู้ว่าจะครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์จะสะกดคำว่าสั่งจะถูกหรือไม่ ก่อนหน้านั้นประชาชนมีความหวัง คิดว่าหลังเลือกตั้งจะมีรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหา ประเทศคงมีทางออก แต่ตอนนี้ประชาชนต่างรู้สึกสิ้นหวัง คนที่รับกรรมไม่ใช่ นักการเมือง แต่เป็นประเทศชาติและประชาชนที่ต้องอยู่ในภาวะมืดมนไม่รู้อีกนานเท่าไร แต่ก็อย่าสรุปว่านักการเมืองทุกคน พรรคการเมืองทุกคน พรรคจะเหมือนกับพรรคพลังประชารัฐที่แย่งข้ามข้ามจนพรรคจะแตก เพราะพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ความถูกต้องเคียงคู่กับพี่น้องประชาชน ประชาชนยังรอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหา หยุดแย่งข้ามข้ามแล้วมาแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยเร่งด่วน

## ● “จาตุรนต์” ยี้แย้งชิงผลประโยชน์

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งในการจัดตั้งรัฐบาล ว่าภาพของรัฐบาลซึ่งขณะนี้ นอกจากใครๆ ก็รู้ว่าใช้กฎกติกาใช้แทรกแซงกระบวนการองค์อิสระ แทรกแซงสื่อ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตลอดมาจนกระทั่งมาทำลายพรรคการเมือง และใช้อำนาจผลประโยชน์ต่างๆ เข้าไปจัดการพรรคการเมืองมาได้ โดยเค็งสุดท้ายก่อนที่จะมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภาพการต่อรองแก่งแย่งผลประโยชน์กันสูงมาก ทำให้เห็นได้ว่ารัฐบาลนี้ยากที่จะปกครองบริหารประเทศ เพราะขาดความชอบธรรมอย่างรุนแรง ซึ่งเคยวิจารณ์ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นถึงแม้เต็มไปด้วยความไม่ชอบธรรม แต่การล้มของรัฐบาลก็ไม่ใช่ง่าย เพราะถ้ารัฐบาลมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งในรัฐสภาที่ยังอยู่ได้ และยังมีไม่ออกกว่าจะมีพรรคไหนจะถอนตัวไม่ยาก เพราะดูเหมือนว่าจะต้องเขี่ยยาตัวเองหรือถอนทุนกัน แต่มาในเวลานี้เมื่อเห็นภาพความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับนักการเมืองบางส่วนในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แล้ว ก็ทำให้เห็นว่าบางที่รัฐบาลนี้ก็อาจจะอยู่ได้สั้นกว่าที่เคยคาดการณ์เหมือนกัน

“ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะแก้ปัญหาระหว่างตัวเองกับพรรคพลังประชารัฐอย่างไร ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างตนเองกับในพรรคพลังประชารัฐอย่างไร และในระยะปานกลางจะอย่างไรที่จะประนีประนอมพรรคร่วมรัฐบาลอื่นไว้ให้ได้ แต่ทั้งหมดนี้มาคร่ำใจตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการแก้ไขปัญหาประเทศ มีแต่เรื่องจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้อย่างไร หลักการที่สำคัญคือการต่อรองผลประโยชน์กันเป็นหลัก ถามว่าทำไม พล.อ.ประยุทธ์ ปล่อยให้เกิดสภาพแบบนี้โดยที่ยังไม่สรุปเรื่อง ครม. เป็นเพราะว่าพล.อ.ประยุทธ์กำลังสนุกสนานกับการใช้อำนาจในฐานะนายกฯ ที่มาจากการรัฐประหาร และอำนาจของ คสช.” นายจาตุรนต์ กล่าว

## ● โฟศาลยุ “บักตู” ป่วนมากก็ “ยุบสภา”

วันเดียวกัน นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โฟสดีเฟนบักตูถึงท่าทีล่าสุดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเรื่องเก้าอี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีเนื้อหาดังนี้ ท่าทีของลุงตู่ต่อการเรียกร้องกดดันเพื่อเอาตำแหน่งรัฐมนตรีของนักการเมืองกลุ่มต่างๆ ชัดเจนแล้วว่า ลุงตู่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไร้พรรค คือเมื่อถึงเรื่องถึงฝั่ง ขึ้นจากเรือแล้วก็จะไม่แบกเรือไปด้วยและน่าจะไม่มีรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคตามที่ เป็นข่าวซึ่งจะทำให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีแบบเดียวกับที่ป่าเปรมเคยเป็นมาแล้ว

“การเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไร้พรรคจึงเท่ากับเป็นนายกรัฐมนตรีโดยฉันทมติของทุกพรรครัฐบาล และไม่อาจถูกกล่าวหาจากพรรคต่างๆ ได้ว่าเลือกที่รักมักที่ชัง ดังนั้น ลุงตู่จึงสามารถ กำหนดเลือกรัฐมนตรีในทางที่จะ “ส่งเสริมให้คนดีมีอำนาจในบ้านเมือง” ได้ แล้วถามว่า แบบนี้ไม่กลัวแพ้ในสภาหรือคำตอบคือ เมื่อครั้งป่าเปรมทำทีมก็ไม่กลัว และไม่เปิดให้อภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย คือป่วนกันมากก็ยุบสภาไปเลย และเมื่อเลือกตั้งใหม่ก็กลับมาเป็นนายกฯ อีก เรื่องการแบกเรือขึ้นฝั่งนั้นไม่น่าห่วงแล้ว ที่น่าห่วงก็คือเครื่องสัมภาระ ที่เป็นเหตุให้ถูกด่าว่า “เอาแต่เจ้าตัว” นั้น ยังจะแบกต่อไปหรือไม่ ระวังเห็นมือบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีชื่อเสียง



ของประเทศปรากฏกายเดินข้างๆ ลุงตุ๋กิด อยู่ รู้จักกันชั่วแห่งบ้านนรสิงห์น้อยไป

## ● เชื้อแย่งเก้าอี้ไม่กระทบภาพรวม

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ถ้าถามว่าจะกระทบกับประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ ดูจากรายชื่อ อาทิ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ที่จะไปนั่งกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ไม่น่ามีปัญหา เพราะเป็นคนมีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ขัดแย้งกับใคร หากกระทรวงที่ประชาธิปัตย์ดูแลผลงานออกมาดี ภาพรวมของรัฐบาลประยุทธ์จะดีไปด้วย ราคาสินค้าเกษตร ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนในด้านเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตร เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อน โดยพัฒนาร่วมกับกระทรวงการคลัง เชื่อว่าคาแรกเตอร์ในรัฐบาลเป็นกันเอง ไปในทิศทางเดียวกันได้ ส่วนปัญหาตามข่าวที่ว่าในพรรคพลังประชารัฐจัดโควตารัฐมนตรีไม่ลงตัว จะไม่กระทบภาพรวมในอนาคต เพราะเชื่อว่านายกบ คงจะคุยจบแล้ว

“ผมอยู่ในแวดวงตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าส่วนใหญ่ถ่วงถ่วง นักธุรกิจเขาทราบตัวว่าปัญหาบางส่วนอาจจะไม่ลงตัวในฝั่ง พปชร. โน่นแต่แต่ละกลุ่มกันเอง แต่ตอนนี้ทุกคนอยากให้ตั้งรัฐบาลโดยเร็ว เร่งเดินหน้าทำงานได้ ผมเชื่อว่าในสัปดาห์นี้ก็จะเห็นภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับมาจากการประชุมจี 20 นักธุรกิจ นักลงทุนเขาเริ่มมองบวก ดูจากตลาดหุ้นด้วย ส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะต้องเดินหน้าได้ และต้องเร่งทำงานเพราะรอบนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ไม่มีใครทราบแน่นอนว่าจะอยู่ได้กี่เดือนก็ปี ความที่ไฟลนกันต้องเร่งแสดงฝีมือให้เห็นผลงานที่จับต้องได้ เป็นจุดดีที่นักลงทุนชอบ เพราะเขาก็มั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้มีมือเศรษฐกิจที่ทำงานได้ และขับเคลื่อนโดยเร็ววัน” นายปริญญ์กล่าว

## ● “จรินทร์” ยันปชป.เอกภาพสุดปัก

ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวสรุปผลการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการบริหาร และส.ส.ของพรรค

ประชาธิปัตย์ ว่าการสัมมนาดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ทุกคนรับรู้ยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย 3 กลไกหลัก คือ กลไกของรัฐมนตรีสังกัดพรรค กลไกของส.ส.พรรค และกลไกของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งรวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วย และขอยืนยันว่าพรรคมีความเป็นเอกภาพ ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งการจัดสัมมนา 3 วัน 2 คืนที่ผ่านมานี้ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกันเป็นหนึ่งสามารถทำงานด้วยกัน เป็นทีมเอเวเนเจอร์ประชาธิปัตย์

## ● สั่งตรวจการบ้านรมต.ทุกวันจันทร์

“หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รายชื่อรัฐมนตรีแล้ว พรรคจะมีการประชุมรัฐมนตรีสังกัดพรรคทุกเย็นวันจันทร์ เพื่อตรวจการบ้านซักซ้อมความเข้าใจก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคาร และพรรคจะเดินทางลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง และสินค้าเกษตร เช่น ในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.62) จะเดินทางไปพบกลุ่มสมาคมชาวไร่ในอำเภอลำไ้ ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ส่งออกมันสำปะหลังจาก 45 จังหวัดที่ จ.นครราชสีมา รัฐบาลชุดนี้จะไม่มีช่วงเวลาอันสั้น เพราะประชาชนคาดหวังให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี เพียงแต่ยังไม่ลงมือไปถึงเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ต้องเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะเกษตรกร ชาวประมง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนเศรษฐกิจภาพรวมเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นความชัดเจนของนโยบายในการแก้ปัญหา

## ● เชื่อรัฐบาลโปรดถ้าบริหารดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลที่ขณะนี้มีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในจะสามารถบริหารงานได้ราบรื่นหรือไม่ นายจรินทร์ ระบุว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคที่ต้องไปบริหารจัดการ แต่เชื่อว่าเสถียรภาพของรัฐบาลยังเดินหน้าได้เพราะปัจจัยเรื่องเสถียรภาพมี 2 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้ต้องมีเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งภาพรวมตอนนี้ตัวเลขเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้ว

ส่วนปัจจัยเชิงคุณภาพสำคัญไม่น้อยกว่าตัวเลขขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล หากประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก็จะช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีความมั่นคงได้ ซึ่งทุกอย่างต้องรอพิสูจน์การทำงานหลังเข้าทำหน้าที่ นอกจากนี้ในระบอบรัฐสภาที่มีการถ่วงดุลอยู่แล้ว ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล โดยสามารถทำได้ตลอดทั้งในระบบของรัฐสภาและนอกสมัยประชุม

สำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก็จะช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีความมั่นคงได้ ซึ่งทุกอย่างต้องรอพิสูจน์การทำงานหลังเข้าทำหน้าที่ นอกจากนี้ในระบอบรัฐสภาที่มีการถ่วงดุลอยู่แล้ว ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล โดยสามารถทำได้ตลอดทั้งในระบบของรัฐสภาและนอกสมัยประชุม

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

## กบปส.

## ● “นิพนธ์” ลาออกนายก.อบจ.สงขลา

ที่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายก อบจ.สงขลา เปิดเผยว่าได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายก อบจ.สงขลาแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้ทำงานในตำแหน่ง นายก อบจ.สงขลา มา 6 ปี วางระบบการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ สร้างองค์กรแข็งแกร่ง ทำงานเพื่อส่วนรวม อบจ.ได้รับรางวัล 30 กว่ารางวัล เป็นสิ่งที่ยืนยันได้

“ดังนั้นใครจะไปใครจะมาเป็นผู้บริหารซึ่งเปรียบเสมือนเรือเข้าจอดท่าไม่นานแล้วออกไป เจ้าหน้าที่รัฐเปรียบเสมือนท่าเรือต้องอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ จึงต้องยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อ ผมได้ฝากให้ปลัดอบจ.ในฐานะผู้รักษาการและข้าราชการทุกคนดูแลท้องถิ่น ให้ความสำคัญมาตรฐานการทำงานไว้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรต่อไป อย่ายึดการทำงานกลับไปสู่ยุคอดีตเป็นอันขาด ส่วนกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ร้องเรียนนั้น ได้ชี้แจงทุกประเด็น เพราะทุกประเด็นไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องนี้เป็นการจัดวางเส้นทางทางการเมืองของคนจากกลุ่มหนึ่งซึ่งคนในสงขลารู้จักเกือบทุกคน” นายนิพนธ์กล่าว

## ● “เสี่ยหนู” เผยเสนอชื่อรมต.ส่งปักคู้แล้ว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว Anutin Chamvirakul พร้อมระบุข้อความว่า “ลงนามในหนังสือเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารในส่วนของ #พรรคภูมิใจไทย ต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว” ทั้งนี้รายชื่อที่คาดว่าจะเป็นที่รัฐมนตรีในส่วนของโควตาพรรคภูมิใจไทยจำนวน 8 ตำแหน่ง 7 รายชื่อ ได้แก่ 1.นายอนุทิน หัวหน้าพรรค จะ



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6363

หน้า: 1(ขวา), 4, 15

Col.Inch: 299.47 Ad Value: 527,067.20

PRValue (x3): 1,581,201.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปูด'อนุชา' ถูกเขี่ยทิ้งกบปส.หักหลัง

ดำรงตำแหน่งรองนายกฯ และ รรม.สาธารณสุข 2.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค จะดำรงตำแหน่ง รรม.คมนาคม 3.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สามี นางนาถิ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ จะดำรงตำแหน่ง รรม.ท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ประกอบด้วย 4.นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะดำรงตำแหน่ง รรม.มหาดไทย 5.น.ส.สมัญญา ไทยเศรษฐ์ อดีตนายก อบจ.อุทัยธานี น้องสาว นายชาติ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี จะดำรงตำแหน่ง รรม.เกษตรและสหกรณ์ 6.น.ส.กนกวรรณ วัฒนาลัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะดำรงตำแหน่ง รรม.ศึกษาธิการ และ 7.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะดำรงตำแหน่ง รรม.พาณิชย์

## ● “คอน”อุบไม่พูดนั่งรมว.ต่างประเทศ

ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวจะได้กลับมาเป็นรมว.ต่างประเทศ อีกครั้งในรัฐบาลใหม่ว่า ขอบุญเรื่องการประชุมที่ 20 ดีกว่า ส่วนเรื่องอื่นตอบไม่ได้ เพราะต้องไปรออะไรต่ออะไร ส่วนที่ถามแสดงว่าจะได้อยู่ต่อในรัฐบาลใหม่และสานงานต่อไป ใช่หรือไม่ ณ วินาทีนี้ แค่เรื่องจี 20 และอาเซียนเท่านั้น อะไรที่เราทำมาด้านอาเซียนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และในการประชุมจี 20 คงได้เห็นกันว่าผู้นำโลกมาทั้งหมด ดังนั้น ถ้าถามเรื่องตอบได้ แต่ก็ไม่มีการบอกคุณ”

เมื่อถามว่าในการประชุมอาเซียนช่วงปลายปีนี้จะยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานหรือไม่ นายดอนกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูกันต่อไป

## ● ประชุม 7 พรรคร่วมจันทร์นี้

วันเดียวกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์การปรับโครงสร้างพรรค พท.ล่าสุดว่าอาทิตย์หน้าจะมีความชัดเจนขึ้นในส่วนของการปรับโครงสร้างพรรค ซึ่งหากหัวหน้าลาออกอาทิตย์หน้าก็ยังไม่ไปอีก 11 วัน เพราะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคภายใน 3 วัน มีการตั้งรักษาการหัวหน้าพรรคขึ้นมาทำหน้าที่แทน จากนั้นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดองค์ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นมาใหม่ เสร็จแล้วจะต้องทำหน้าที่สอบออกแล้วแจ้งสมาชิกให้รับทราบโดยทั่วกันตามข้อบังคับอาจจะผ่านหน้า

หนังสือพิมพ์ หรือเว็บของพรรค ซึ่งอย่างไรก็ตามเราจะมีการปรับโครงสร้างพรรคแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอน เพราะเราควรมีหัวหน้าพรรคก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายเพื่อที่เมื่อแถลงนโยบายแล้วเราจะได้มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านต่อไป

เมื่อถามถึงการประชุมร่วมกันของ 7 พรรคฝ่ายค้านในรอบสัปดาห์นี้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.00 น. พรรค พท.จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 7 พรรคร่วม ซึ่งการประชุมส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ของพรรค พท. และพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เป็นหลัก เพราะมีความพร้อมเรื่องสถานที่

## ● ชู“บิ๊กตู”ฉากต่อไปเข้มข้นกว่านี้

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น บอกว่า “รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นการประชุมสภาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขอย้ำว่าจะล้มรัฐบาล” และ “ขอให้อย่าจ้องแต่จะล้มรัฐบาลหากเรื่องไหนทำให้เกิดความยุ่งเหยิงของประเทศก็ควรจะยกมือพร้อมกันทั้งสภา” ว่าจะสบายใจหรือไม่สบายใจก็เป็นเรื่องที่พล.อ.ประยุทธ์ต้องเผชิญ สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ ทั้งรัฐบาลจะล้ม หรือจะตั้งอยู่ได้ก็อยู่ที่การกระทำของพล.อ.ประยุทธ์ และพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก รวมทั้งประชาชนให้การยอมรับและอยากให้รัฐบาลอยู่ต่อไปอีกเพื่อสืบทอดอำนาจหรือไม่

“การจะให้พรรคฝ่ายค้านยกมือสนับสนุนรัฐบาลก็อยู่ที่การกระทำของครม.และส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเป็นสำคัญว่าทำดี ทำถูกต้องหรือไม่ ฝ่ายค้านต้องการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับได้ไหม พรรคฝ่ายค้านเสนอญัตติควนให้สภาตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาหาข้อเท็จจริงว่าการสรรหาส.ว.ดำเนินไปอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับให้ตั้งใหม่ หรือจะขัดขวางไม่ให้สภาทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ นี่แค่เพียงโหมโรงเท่านั้น พล.อ.ประยุทธ์ก็แสดงที่ท่าอ่อนใจเสียแล้ว ฉากต่อไปรับรองเข้มข้นกว่านี้ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องมาเข้าร่วมประชุมสภา มาฟังเสียงและเห็นหน้าส.ส.เวลาอภิปรายในที่ประชุมสภาถึงตอนนั้นคงประจักษ์ว่าการเป็นนายกฯ สมัยที่ 2 อาจจะยากกว่าการเป็นครกขี้หนูเขาก็ได้” นางลดาวัลลิ์ กล่าว

## ● จ่อถกก่อนเคาะเอาผิด“ชวน”

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ แกนนำวิปฝ่ายค้านจะหารือกันนอกรอบอีกครั้งก่อนที่จะสรุปว่าจะใช้ช่องทางใดในการเอาผิดนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กรณีไม่บรรจุญัตติการขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งส.ว. ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเอาผิดตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจะแจ้งความเพื่อเอาผิดประธานสภาฯ ด้วย เพื่อสร้างบรรทัดฐาน เพราะถือว่าท่านละเลย ไม่สร้างความกระฉับกระเฉงให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมีการเสนอให้ใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้มีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการสรรหาส.ว. เปรียบและขั้นตอนการสรรหาส.ว.ว่าเป็นอย่างไร ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้ดำเนินการ

## ● ฝ่ายค้านเดินสายฝังประช.

ขณะที่ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธาน เปิดเผยว่า ในรอบสัปดาห์คณะกรรมการได้ส่งสมาชิกของพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนต่างๆ ซึ่งมีความตื่นตัวและจัดกันขึ้นทั้งในและนอกสถานการณ์ศึกษา มีหัวข้อพูดคุยกันหลากหลาย อาทิ การป้องกันการคอร์รัปชัน การตรวจสอบความโปร่งใสของคณะรัฐมนตรี การสืบทอดอำนาจของรัฐบาลสายพราง ทำให้ผู้สังเกตการณ์ของคณะกรรมการได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับพี่น้องประชาชน ประกอบกับเพิ่งมีกิจกรรมเสนอกฎหมายของภาคประชาชนและการอภิปรายแผนปฏิรูปประเทศของพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งเหตุการณ์การทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองและความคืบหน้าของการตั้งรัฐมนตรี จึงมีข้อมูลข่าวสารเข้ามาถึงคณะกรรมการมากพอควร

“จึงได้รับรู้ข้อคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจควรแก่การบอกต่อสาธารณชน คือประเด็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่ยังมีรัฐประหารแฝงกันไปมาทำให้ประชาชนรู้แจ้งถึงความไม่มีสีจจะวาจาของตัวผู้นำที่มาจากกรสืบทอดอำนาจ อีกประเด็นที่ผู้สังเกตการณ์รับฟังแล้วรู้สึกที่คือ น้องๆ นักศึกษาคณะรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่ง



เขาแสดงความคิดเห็นด้วยตัวอย่างเป็นรูปธรรมว่าบ้านเมืองของเรานั้น เป็นประเทศที่พัฒนา มีประชาธิปไตยแข็งแรงเหมือนอารยประเทศหรือไม่ ขอให้ดูได้จากความสำเร็จขั้นต้น 4 ประการ คือ 1. ทำให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จำนวนลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ 2. ทำให้ข้าราชการที่มีอยู่ลดจำนวนลงเหลือ 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ 3. เขียนรัฐธรรมนูญให้สั้นลงเหลือเพียง 1 ใน 3 จากของเดิม และ 4. ทำให้ประชาชนเชื่อถือว่าประเทศนี้มีความยุติธรรมและนิติธรรมจริงๆ ขอแค่ประเทศก็เดินหน้าไปเฉยๆ มันช่างเป็นคำตอบที่แสดงถึงประชาชนคนรุ่นใหม่เขา คิดกันไปไกลแล้ว แต่รัฐบาลสืบทอดอำนาจยังคงคิดแบบไดโนเสาร์อยู่” พล.ท.ภราดร กล่าว

### ● “ธนาธร” หวั่นชุมนุมสงบถูกปิดเป็น

ที่ร้านหนังสือบุ๊คโคโล่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมด้วย น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ร่วมกิจกรรมเสวนาหนังสือหัวข้อ “แอนิเมลฟาร์ม และคิสโทเปียอื่นๆ” โดยตอนหนึ่ง นายธนาธร ระบุว่า หนังสือเรื่องแอนิเมลฟาร์ม อ่านมานานมากแล้ว เป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสือที่นักกิจกรรม คนทำกิจกรรมการเมืองต้องอ่าน รวมถึงหนังสืออย่าง 1984, บันทึกรักของแอนน์ แฟรงค์ เป็นต้น สิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งในนิยายเล่มนี้คือเรื่องมายาคติ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้ปกครองใช้กดทับผู้อื่นไปเสีย หรือหมผู้ปกครองในเรื่องสร้างเรื่องราวหลอกลวง เพื่อควบคุม ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงควบคุมด้วยกองกำลังหรือกองทัพอย่างเดียว แต่ต้องสร้างมายาคติด้วย ไม่ว่าจะเป็นบัญญัติสัตว์ 7 ประการที่มีการแก้ไขอยู่เรื่อยๆ ซึ่งมายาคติเหล่านี้เองทำให้คนไม่กล้าจะทำหายอยากยกตัวอย่างชุดความคิดที่ล่าหลังมากกับโลกสมัยใหม่ แต่กำลังเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจทำได้สำเร็จในสังคมไทย นั่นคือเขาพยายามบอกว่าการชุมนุมคือความวุ่นวาย นี่เป็นสิ่งที่สังคมไทยรู้สึก ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว การชุมนุมมันเป็นที่ชอบเสรีภาพตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

“ทางหนึ่งการชุมนุมอย่างสงบก็เป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจด้วย เพราะอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายคน สิ่งที่ประชาชนต้องทำเพื่อไม่ให้ผู้มีอำนาจ หรือไม่ให้หมุนไปเสียกลายเป็นอำนาจ นั่นคือทำให้อำนาจตรวจสอบได้ ประชาชนต้องสามารถที่จะลุกขึ้นยืนแล้วชี้หน้าถามว่าทำไมต้องทำเรื่องนั้น

ทำไมต้องตัดสินใจเรื่องนั้น เพราะถ้ากลไกตรวจสอบไม่มีเมื่อไหร่อำนาจของคุณจะพัง คือต้องให้บอกว่ามีจิตใจใสสะอาดแค่ไหนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ แน่แน่นอนเราไม่รู้หรือว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในกฎเกณฑ์การอยู่ด้วยกัน ทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลง ระบอบประชาธิปไตยเองก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน”

นายธนาธร กล่าวอีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการดำรงอำนาจของตัวเอง ทำให้ระบอบของตัวเองอยู่นั่นก็คือการสร้าง “ปีศาจ” ขึ้นมา ซึ่งในเรื่องแอนิเมลฟาร์ม ก็คือสโตนอล ที่สุดท้ายก็ถูกขับไล่ออกไปจากฟาร์ม สโตนอลถูกกล่าวหาถูกใส่ร้าย ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้กั้งหั้นล้มที่ใช้ปืนไฟในฟาร์มพัง การสร้างปีศาจหรือสร้างด้วยร้ายขึ้นมาเกิดขึ้นเป็นอย่างไรทุกยุคทุกสมัย ต้องจัดการ และพวกนี้จัดการไม่ได้ด้วยระบอบประชาธิปไตย ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างสารพัด

### ● เผย10ปัญหาการเมืองคาใจปชช.

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,327 คน เรื่อง ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง สรุปผลได้ดังนี้ “10 อันดับ” ปัญหา การเมืองไทยที่คาใจประชาชน” 1.ร้อยละ 46.87 การจัดตั้งรัฐบาล เพราะยังไม่เห็นความชัดเจน ใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ 2.ร้อยละ 38.28 การทุจริตคอร์รัปชัน เพราะมีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม ฯลฯ 3.ร้อยละ 33.38 ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เพราะกต.ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน สุทธค่านวนไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงหรือไม่ ฯลฯ 4.ร้อยละ 26.53 การบริหารประเทศของรัฐบาล เพราะประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หาเสียงไว้จะสามารทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ 5.ร้อยละ 25.62 ที่มา ส.ว.250 เพราะหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบ

พวกห้อง เครือญาติ ทำให้ ส.ว.โหวตเลือก นายกฯ ได้ ฯลฯ 6.ร้อยละ 22.31 การบังคับใช้กฎหมาย/กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะมีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ 7.ร้อยละ 21.85 ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส./ถือหนังสือ เพราะควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน 8.ร้อยละ 19.74 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ เพราะชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง ของกิน ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ 9.ร้อยละ 17.33 การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ เพราะมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง อาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ 10. ร้อยละ 14.77 คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง เพราะเป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ

### ● หวั่นขัดแย้งจะบานปลาย

ขณะที่ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาคสนามเรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่างระหว่าง 20-29 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือ 87.2 เห็นด้วยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง ส.ส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว. ในขณะที่ร้อยละ 12.8 ไม่เห็นด้วย ส่วนที่นำพิจารณาคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 กังวลมากถึงมากที่สุดต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 23.2 กังวลปานกลาง และร้อยละ 9.3 กังวลน้อยถึงไม่กังวลเลย นอกจากนี้เมื่อถามถึงความเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมือง ขณะนี้พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 รู้สึกเบื่อ เบื่อสุดๆ ถึง โศครเบือต่อปัญหาการเมือง ขณะที่ในขณะที่ยังร้อยละ 7.6 รู้สึกไม่เบื่อถึงสนุกต่อปัญหาการเมือง ยิ่งไปกว่านั้นส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.5 ไม่เห็นด้วยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 40.5 เห็นด้วย

ดร.นพดล กล่าวว่า ที่น่าสนใจคือประชาชนจำนวนมาก หรือร้อยละ 46.9 ให้โอกาสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาเดือดร้อน

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6363

หน้า: 1 (ขวา), 4, 15

Col.Inch: 299.47 Ad Value: 527,067.20

PRValue (x3): 1,581,201.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปูด'อนุชา'ถูกเชิญกปปส.หักหลัง

ของประชาชนไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 30.7 ให้โอกาส 1-2 ปี ร้อยละ 8.1 ให้โอกาส 2-3 ปี ร้อยละ 11.2 ให้โอกาส 3-4 ปี และเพียงร้อยละ 3.4 เท่านั้นที่ให้โอกาส 4 ปีขึ้นไป โดยอารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนอาจพัฒนาไปสู่ความรุนแรงบานปลายที่ยากจะควบคุมได้ จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันปัญหานี้คือความยุติธรรม ความเป็นธรรมทางการเมือง และการไม่เลือกปฏิบัติจะช่วยลดความรุนแรงของอารมณ์สาธารณชนลงได้ ถ้าผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ต่อผู้กั้นที่รุนแรงจนยากจะควบคุม ผลที่ตามมาคือบ้านเมืองจะเสียหาย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะกลายเป็นผู้แพ้ ส่วนผู้ชนะคือกลุ่มคนหยิบมือเดียวที่ชนะบนซากปรักหักพังของบ้านเมืองเพราะคนกลุ่มนี้จะได้อำนาจได้ผลประโยชน์จากความเสียหายของประเทศชาติและความสูญเสียของประชาชน